

18 มกราคม 2558 หน้า 1, 12 (1)

‘อำนวยการ’รับมีเวียมนเทียบยางตั้งทีมไล่ล่า ‘ชนะชัย’กึ่งเก้าอี้.ส.ย.เอื่อมแทรกแซงไม่รุ่ง



• อำนวยการ ปะติส

รมช.เกษตรฯ ยอมรับ มีขบวนการทุจริตเวียมนเทียบยางในตลาดกลางจริง “อำนวยการ” สั่งตั้งทีมพิเศษไล่เช็คบิล แฉหากินมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว แพลม! พื้นที่ต้นเหตุอยู่ในเขตสุราษฎร์ธานี ด้านชาวสวนจวก “บัพเฟอร์ ฟันด์” พ่อค้าได้ประโยชน์สูงสุด ชี้ราคาท้องถื่นห่างตลาดกลางกว่า 10 บาท จากพ่อค้าถาดราคาซื้อ ส่วน “ชนะชัย” ไขก๊อกลาออก ผอ.องค์การสวนยาง เผยอึดอัดแทรกแซงยางรอบนี้หนักกว่าที่คิด

จากที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ในฉบับที่ 3,018 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม ที่ผ่านมาได้นำเสนอข่าวแกนนำชาวสวนยางปูดองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เสียค่าใช้เงินกองทุนมูลนิธิกันชน (บัพเฟอร์ ฟันด์)

ซื้อขายในตลาดกลางจ้างโรงงานเอกชนรวมวัน ถูกนำมาเวียมนเทียบประมูลขายในตลาดกลางยางพาราได้กำไร 2 ต่อ นั้น

ต่อเรื่องนี้นายอำนวยการ ปะติส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลยางพาราของประเทศกล่าวยอมรับผ่าน “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้น เพราะในรัฐบาลที่ผ่านมานี้โครงการรักษาเสถียรภาพ หรือแทรกแซงราคายางเข้าคลังเอกชนจัดเก็บสินค้าก็เคยเกิดปัญหาหนักกว่านี้

อย่างไรก็ดีรัฐบาลทราบปัญหานี้มาล่วงหน้า และได้เฝ้าติดตามมาโดยตลอด ล่าสุดได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อติดตามตรวจสอบโดยมีแกนนำเกษตรกร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน

ข่าวต่อ

ยาง องค์การสวนยาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ

“ผมได้ตั้งคณะทำงานพิเศษ เพื่อติดตามตรวจสอบ หากพบผู้ทำผิดให้จัดการเด็ดขาดอย่าปล่อยให้ลอยนวล จากนั้นจะติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อนำคนผิดมาลงโทษ เท่าที่ทราบขณะนี้เขาหยุดแล้วเพราะมีคนเป็นหูเป็นตาทำได้ยากขึ้น จะหากินกับโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาลไม่หมู่อีกต่อไปแล้ว ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในเวลานี้ยังไม่มาก โดยที่เขาแจ้งมาพบมีความเคลื่อนไหวกระทำการเช่นนี้ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ช่องโหว่ฝากปลายังไว้กับแมว

อย่างไรก็ดีจากปริมาณยางที่โครงการมูลนิธิกันชนได้ไปประมูลแข่งมาในตลาดกลางได้ยงพารามากกว่า 3 หมื่นตันแล้วในขณะนี้ ได้เร่งนำมาปรับปรุง แปรรูปส่งออก และขายในประเทศโดยองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งก็พยายามซื้อมาขายไป เพื่อให้เป็นมูลฟุ้งสต็อก หรือสต็อกที่มีความเคลื่อนไหว แต่ก็ยอมรับมีจุดอ่อนที่โรงรมควันยางแผ่นของ อ.ส.ย.รองรับมีกำลังการผลิตรองรับได้เพียง 1 พันตันวัน ขณะที่เวลานี้ยางที่ อ.ส.ย.ไปประมูลมาบางวันซื้อมากถึง 2 พันตัน ต้องจ้างโรงงานเอกชนรวมวัน ทำให้มีช่องโหว่

แอดตันราคาห่างกว่า 10 บาท

ด้านแหล่งข่าวจากสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคายาง 60 บาทก็โลกรัมที่รัฐบาลระบุว่า สามารถทำได้แล้วเป็นราคาที่ตลาด



18 มกราคม 2558 หน้า 1, 12 (2)

กลาง ขณะที่ยางที่เกษตรกรขายได้ในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำยางและยางแผ่นดิบเฉลี่ยที่ 42-47 บาท/กิโลกรัม เท่านั้น ส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากโครงการมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาล คือกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่มีโรงงานรวมคั้นที่ซื้อน้ำยางจากเกษตรกรในราคาถูกๆ ปัจจุบันที่ 42 บาท/กิโลกรัม

จากนั้นจะนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5 บาท รวมเป็นต้นทุนสินค้า 47 บาท เมื่อนำยางเหล่านี้ไปประมูลในตลาดกลางจะได้ราคาต่ำกว่า 60 บาท (ราคาประมูลตลาดกลางทั้งประเทศวันที่ 16 ม.ค.58 อยู่ที่ 62.70 บาท/กก.) ทำให้มีกำไรกว่า 10 บาท/กิโลกรัม จึงไม่แปลกที่จะเป็นเหตุจูงใจให้โรงงานรับจ้างรมควันยางของ อ.ส.ย. แอบลักลอบนำสินค้าไปเวียนเทียนขายในตลาดกลาง

พ่อค้าปั่นกำไรสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้คือ สหกรณ์ชาวสวนยางที่มีโรงงานเพื่อผลิตเป็นยางแผ่นรมควันไปขายในตลาดกลาง ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 พันโรง เวลานี้เดินเครื่องได้ 300-400 โรง แต่ละโรงสวนใหญ่มีกำลังน้อยเฉลี่ย 2 ตัน/วัน ดังนั้นจึงไม่สามารถนำยางเข้าร่วมประมูลขายในตลาดกลางได้มากนัก คิดเป็นเพียงสัดส่วนไม่เกิน 10% ของปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดกลางเพื่อร่วมประมูลเท่านั้นสรุปแล้วผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากโครงการมูลภัณฑ์กันชนคือพ่อค้าคนกลางที่มีโรงงานคั้นขนาดใหญ่

"เกษตรกร 90% ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการมูลภัณฑ์กันชนที่ซื้อขายในราคาขึ้นตลาด เพราะซื้อที่ตลาดกลางไม่ใช่เป็นราคาที่ตลาดท้องถิ่น ช่องว่างราคาที่ห่างกันมากถึงกว่า 10 บาท/กิโลกรัม เกิดจากพ่อค้ากดราคารับซื้อจากเกษตรกร ขณะที่จูดรับซื้อยางในท้องถิ่นก็ไม่เพียงพอ และหากจะขนไปขายที่ตลาดกลางก็ต้องใช้เวลารอคิววันเป็นวัน และสินค้ามีปริมาณไม่มากเป็นเพียง

รถปิกอัพ ขณะที่พ่อค้าขนไปร่วมประมูลเป็นรถเทรเลอร์"

หมด 6 พันล.จับตาราคาถูก

แหล่งข่าวกล่าวโดยแสดงความไม่เห็น ห่วงโครงการมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาลที่มีเงินกองทุนซื้อยางขึ้นตลาดกลาง โดยระบุว่าได้รับทราบจากวงในว่า ขณะนี้เงินก้อนแรก 6 พันล้านบาทหมดแล้ว เพราะ อ.ส.ย. เป็นผู้ซื้อรายใหญ่อยู่คนเดียว โดยที่ภาคเอกชนผู้ส่งออกซื้อแข่งไม่มาก โดยให้ราคาประมูลต่ำกว่า อ.ส.ย.กว่า 10 บาท/กก. ดังนั้นหวังว่า หาก อ.ส.ย.หมดเงินก้อนนี้ และต้องขอใหม่ซึ่งต้องใช้เวลา ช่องว่างเวลาดังกล่าวราคาในตลาดกลางอาจจะลดเป็น 10 บาท/กิโลกรัม

"ล่าสุดมีการประท้วงของเกษตรกรชาวสวนยางที่สุราษฎร์ธานีจากที่นำยางไปร่วมประมูลที่ตลาดกลางถูกเจ้าหน้าที่ยกมือกับพ่อค้าที่ราคาคุณภาพเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 4 ซึ่งได้ราคาต่ำแต่ไม่มีการนำยางออกจากตลาด พอวันรุ่งขึ้นเขาเอาไปประมูลเองที่ราคาเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งได้ราคาดีกว่า ดังนั้นคนที่เสียประโยชน์คือเกษตรกร และคนที่หายกำไรไปหลายรายเริ่มขนไปขายที่ตลาดกลางนครศรีธรรมราชเพราะมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีกว่า"

เวียนเทียนน้อยกว่ารัฐบาลก่อน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภากรยางแห่งประเทศไทย โครงการมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาล นอกจากช่วยดันราคาขายในตลาดแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร/สหกรณ์ชาวสวนยางได้ปรับปรุงคุณภาพยางให้ได้มาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาด ส่วนกรณีนี้เกษตรกรเข้าไม่ถึงราคาตลาดกลาง ทางรัฐบาลได้เร่งขยายจูดรับซื้อเครือข่ายตลาดกลางอีก 108 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรขายยางได้ราคาสูงขึ้น คงต้องใช้เวลา

อย่างไรก็ดีกรณีมีโรงงานคั้นยางแผ่นน้ำยางของรัฐบาลที่รับจ้างรมควันไปประมูลขายในตลาดกลาง และนำยาง

คุณภาพต่ำกว่ามาไว้แทนในลักษณะเวียนเทียน เชื่อว่ายังมีบางกลุ่มที่ทำเช่นนี้อยู่แต่เทียบแล้วเชื่อว่าการเวียนเทียนจะน้อยกว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาที่แทรกแข่งยางมาในราคาสูง 100 บาท/กิโลกรัม เห็นได้จากสินค้าในสต็อกเก่าของรัฐบาลต่ำกว่ามาตรฐานเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ซื้อ (โซนาให้หนานจากจีน) ยังไม่ได้รับมอบสินค้าในเวลานี้ เพราะส่วนหนึ่งติดปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าที่ต้องปรับปรุง

"ชนะชัย" ไขก๊อกลาออก

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เปิดเผยว่า ล่าสุดเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดสิ้นสัปดาห์ (ตามสัญญาจ้าง 4 ปีที่จะสิ้นสุด พ.ค.58) ต่อคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) อ.ส.ย. ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และได้รับการอนุมัติแล้ว เหตุผลจาก 1.ท่ามกลางไม่เข้าเป้า โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ทำกำไรเนื่องจากราคายางตกต่ำ และ 2.แนวความคิดแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยใช้กองทุนมูลภัณฑ์กันชนซื้อขายในราคาขึ้นตลาด ซึ่งสวนทางกับราคาตลาดที่ยังต่ำ ราคาไม่ขึ้นไปตามธรรมชาติ ขณะที่ตลาดยางมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วมองว่ารัฐบาลจะแบกภาระแทรกแซงราคาไม่ไหว

"รัฐบาลที่แล้วเราแทรกแซงสต็อกเก่าก็ยังอยู่ ครั้งนี้แทรกแซงสต็อกมองว่าที่สุดแล้วคงรับภาระไม่ไหว เพราะยังไม่มียอดคง ดังนั้นจากทั้ง 2 เหตุผลจึงได้ตัดสินใจออกมายังข้างนอกดีกว่า ซึ่งช่วงนี้ก็พักก่อน ในอนาคตจะไม่กลับไปทำงานกับหน่วยงานราชการอีก แต่อีกสักระยะหนึ่งมีแผนจะทำเป็นข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อให้ข้อมูลด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศแก่เกษตรกรที่เป็นแฟนเพจ"

หวังจีนเปิดรับมอบ

นายชนะชัยยังแสดงความเห็น

18 มกราคม 2558 หน้า 1, 12 (3)

หวังต่อสต็อกยางพาราเดิมที่รัฐบาลมีอยู่ 2.08 แสนตันที่ได้เซ็นสัญญาขายให้กับ ไชน่า ไห่หนาน รีบเบอร์ อินดัสทรีกรุ๊ป จากจีนไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งตามแผน ไชน่า ไห่หนาน จะรับมอบสินค้าเดือน ธันวาคม 2557 ปริมาณ 2 พันตัน มกราคม 2558 ปริมาณ 8 พันตัน และ กุมภาพันธ์ 1 หมื่นตัน แต่เวลานี้ยังไม่มี การรับมอบเหมือนกับไชน่าไห่หนานจะ ถือสิทธิ์ยางในสต็อกเอาไว้ หากไปร่อยขาย ได้จึงจะรับมอบ ถือว่ามีความเสี่ยงจะ ไม่รับมอบสินค้าหากราคาภายในตลาด โลกลดต่ำลง

“ราคาประมูลตลาดกลางในไทย วันนี้ (16 ม.ค.) ราคาอย่างแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 62.70 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ ราคาอย่างแผ่นรมควันอัดก้อนพร้อมส่ง ออกราคาเอฟโอบี (ราคา ณ ท่าเรือ ต้นทาง) อยู่ที่ 55 บาทต่อกิโลกรัม สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะแทรกแซงไม่ไหว”

19 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (1)

สกัดฮือต้านล้มปทานรอบ 21 รม.สั่งแก้เกม

ส่งนศ.ช่วยเคลียร์
ขอไฟเขียว 'ป้อม'
หนุนนำเข้าปาล์ม
ชาวสวนได้ร่มคัน
'โก๋อู'มั่นใจปมขัดแย้งเปิด
ล้มปทานปีโตรเลียม รอบ 21
ไม่บานปลาย 'รสนา'อัดรัฐบาล-
ก.พลังงานเล่นปาที่ ไม่สนปฏิรูป
พลังงานจริงจัง (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ต้านล้มปทาน

รม.ยันไทยแลนด์ทรีพลัสเหมาะ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ (สพช.) มีมติไม่เห็นด้วยกับการเปิดล้มปทานปีโตรเลียม รอบที่ 21 ว่า ทาง สพช.ไม่ได้เสนอให้หยุดสร้างความมั่นคงทางพลังงาน แต่ให้ดูว่ามีรูปแบบใดที่เหมาะสมกว่า เมื่อปีที่ผ่านมากกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วว่ารูปแบบไทยแลนด์ทรีพลัสดีกว่า เพราะเมื่อก่อนการแบ่งปันผลประโยชน์รัฐกับภาคเอกชนที่จะลงทุนต้องเอาเงินมารวมกันเพื่อสำรวจ หากเจอแหล่งพลังงาน จะตกลงในรายละเอียดแต่ละ

ครั้ง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลจะเกิดคำถามเรื่องผลประโยชน์ที่อาจมีกลุ่มการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า แต่หากเป็นรูปแบบไทยแลนด์ทรีพลัส รัฐไม่ต้องทำอะไรเลย เอกชนลงทุนฝ่ายเดียว หากเจอแหล่งพลังงานก็ให้ต้นทุนในการสำรวจแก่เอกชนกลับไป ส่วนกำไรจะแบ่ง 2 ส่วน โดยรัฐได้ 70 เปอร์เซ็นต์ เอกชนได้ 30 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความโปร่งใสชัดเจนและตรวจสอบได้ หากไม่ดำเนินการตามข้อตกลงรัฐสามารถสั่งระงับให้หยุดดำเนินการได้

ให้ก.พลังงานฟังข้อสังเกต

"รัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริษัที่ไม่ได้เอาเงินมาจ่ายให้เรานะ เพราะเอาเงินไปลงทุนสำรวจ เราจึงเห็นว่าไทยแลนด์ทรีพลัสดีกว่า เราเปิดให้คนมาสำรวจและผลิต ซึ่งเป็นสัญญาต่อเนื่องคือทั้งสำรวจและผลิต หากเราไม่ดำเนินการต่อไป นักลงทุนต่างชาติจะเกิดความมั่นใจไหม มันไม่ใช่การซื้อขนม ซื้ออาหาร แต่เป็นการลงทุนทางธุรกิจ ต่อไปเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปประเทศใด เขาก็อาจบอกว่าย่าไปคุย เพราะไทยเดียวชักเข้าชักออก" พล.ต.สรรเสริญกล่าว พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ให้แนวทางชัดเจนว่ากระทรวงพลังงานต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม เอาข้อสังเกตต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มาดูใหม่ คงใช้เวลาไม่นานนัก ผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้รู้ว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็นของเขา เพราะมีการปรับหลายจุด เรื่องดังกล่าวต้องสร้างความเข้าใจ วันนี้สังคมเข้าใจมาพอสมควร ขณะเดียวกันคนในพื้นที่อาจได้รับข้อมูลผิดพลาด ทางกระทรวงพลังงานคงต้องส่งคนไปสร้างความเข้าใจ อาจเป็นนิสิตนักศึกษา ซึ่งรัฐบาลมีเหตุผลสามารถตอบได้ทุกคำถาม

เชื่อปีโตรรอบ 21 ไม่บานปลาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะก่อให้เกิดความขัดแย้งบานปลายหรือไม่ พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า คิดว่าไม่ท้ายที่สุดสังคมต้องฟัง ถ้ามหาวิทยาลัยไหนจะเกิดอะไรขึ้น นักลงทุนทั้งหลาย ภาคเศรษฐกิจ จะเกิดความเชื่อมั่นหรือไม่ แต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่เคยหยุดคิด ได้หยุดคิดมาก่อนหน้านี้แล้ว และมีการเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากัน โดยนายกฯ ให้แนวทางในการทำความเข้าใจ เจาะให้ตรงเป้าหมายโดยนำพื้นฐานความเป็นจริงและข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ประชาชนเป็นผู้อธิบายต่อๆ กันไป

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมากกระทรวงพลังงานให้ความจริงต่อสาธารณะทั้งหมดแล้วหรือยัง พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า พยายามให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมด เพราะวันนี้สังคมตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ไม่มีอะไรตีเนียน ลึก หนา บางหากสมมุติว่าเปิดล้มปทานเอกชนไม่มีอะไรต้องจ่ายให้รัฐบาล ยืนยันว่าไม่มี แต่เป็นไปตามสัญญาว่าเมื่อใดที่เริ่มสำรวจก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

'รสนา'ชีรบ.ปาที่ปฏิรูปพลังงาน

นางรสนา โตสิตระกูล สมาชิก สปช.ด้านพลังงาน กล่าวว่า หลังจาก สปช.มีมติไม่เห็นด้วยกับการเปิดล้มปทานปีโตรเลียมรอบที่ 21 แต่ทั้งนายกฯ และกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะเดินหน้าเปิดล้มปทานรอบที่ 21 ต่อไป โดยใช้เหตุผลเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะนายกฯ ที่พึ่งข้อมูลจากกระทรวงพลังงานฝ่ายเดียว ไม่ฟังเสียงของประชาชน และ สปช. ทำให้เกิดคำถามถึงการปฏิรูปพลังงานว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจัง หรือแค่เล่นปาที่ โดยใช้อำนาจของข้าราชการที่เข้ามาเป็น สปช. ผลักดันเรื่องต่างๆ เพื่อปกป้อง

19 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (2)

ผลประโยชน์กลุ่มทุนด้านพลังงาน

นางรสนากกล่าวว่า สปช.ไม่ได้คัดค้านเรื่องการเปิดสัมปทาน แต่อยากให้เปลี่ยนวิธีการและแก้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2514 ที่ยังมีจุดอ่อนหลายเรื่อง อาทิ เรื่องสิทธิการสำรวจ และชุดเจาะที่มอบให้เอกชนไปถึง 29-39 ปี ซึ่งระบบสัมปทานใน พ.ร.บ.ปิโตรเลียมทำให้รัฐไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมองว่าเป็นการให้สิทธิเอกชนขายต่อแปลงสัมปทานโดยรัฐบาลไทยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ยกตัวอย่างกรณีแหล่งงะแยว และแหล่งมโนราห์ ซึ่งเป็นสัมปทานของบริษัท เพ็ชรลอย ถูกบริษัท มูบาตลา เทคโอเวอร์ในตลาดหุ้น ทำให้เพ็ชรลอยได้กำไรไปถึง 5,000 ล้านบาท

แนะออกพร.ก.แก้กม.ปิโตรฯ

นางรสนากกล่าวว่า การเปิดสัมปทานสำรวจและชุดเจาะนั้นควรจะแยกกัน ไม่ควรให้เอกสิทธิ์ต่อเอกชนจนถึง 30 ปี อยากรให้หน่วยงานรัฐของไทยมาลงทุนสำรวจเอง เพราะการสำรวจนั้นใช้เงินไม่มากเพียง 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อแปลง แต่ปิโตรเลียมมีมูลค่าถึง 5 แสนล้านบาท หากเงินปันละ 1% หรือ 5,000 ล้านบาท ถือว่าไม่มาก การดำเนินดังกล่าวทำให้รัฐรู้ถึงศักยภาพของแหล่งสัมปทาน

"หากรัฐบาลและกระทรวงพลังงานตั้งใจจะแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมคงไม่ยาก และใช้เวลาไม่นาน ถ้าอยากให้เร็วขอเป็น พ.ร.ก.มาใช้ก่อน เพื่อรอแก้ไข พ.ร.บ. แต่พบว่ากระทรวงพลังงานไม่ยอมดำเนินการเรื่องนี้ หลังจาก สปช.โหวตแล้ว ก็มีรองปลัดกระทรวงพลังงานบางท่านออกมาให้ข่าวว่ามีการลอบบี ถือว่าไม่แฟร์ และมาบอกว่า สปช.กลุ่มที่โหวตนั้นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ถือเป็นพวกซีแพคชนวน" นางรสนากกล่าว

นางรสนากกล่าวว่า น่าสังเกตว่าการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 จำนวน 29 แปลงนั้น มีแปลงสำรวจในทะเลถึง 6 แปลง และใน 6 แปลงนั้นอยู่รอบๆ แหล่งเอราวัณและบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานรอบปี 2565 ดังนั้นการเปิดสัมปทานครั้งนี้ที่ต้องรีบร้อน เพราะต้องการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานอยู่แล้วหรือไม่ ที่รัฐมาบอกว่า ถ้าไม่รีบเปิดสัมปทานจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานนั้น เป็นเพราะแหล่งก๊าซใหญ่จะหมดอายุสัมปทาน ไม่ใช่ก๊าซจะหมด ดังนั้น ภาครัฐควรให้ข้อมูลกับประชาชนตรงไปตรงมา

หมอชนบทจี้นายกฯ ทบทวน

วันเดียวกัน ชมรมแพทย์ชนบท นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์เรื่อง "ขอให้นายกฯอย่าเพิ่งเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม โดยที่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วน" ว่า ตามที่ สปช.มีมติเสียงข้างมาก 130 ต่อ 79 เสียงไม่เห็นด้วยกับการให้สัมปทานปิโตรเลียมและสนับสนุนแนวทางระบบการแบ่งปันผลผลิต อย่างไรก็ตาม 2 วันถัดมานายกฯออกมายืนยันว่าให้เดินหน้าสัมปทานต่อไป ซึ่งผิดไปจากความคาดหวังของประชาชนอย่างมาก ชมรมแพทย์ชนบทเข้าใจว่านายกฯอาจมีโอกาสรับฟังเฉพาะกระทรวงพลังงานและเทคโนโลยีในแครดด้านพลังงานมากกว่าเสียงของประชาชนหรือคนที่คิดต่าง จึงไม่แปลกที่นายกฯจะมีความเห็นไปในทิศทางดังกล่าว ซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนพลังงาน

แถลงการณ์ระบุว่า ชมรมแพทย์ชนบทซึ่งติดตามการปฏิรูปพลังงานอย่างใกล้ชิด มีความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตด้านปิโตรเลียมแก่ชนบทพลังงานมายาวนานด้วยการให้สัมปทาน ครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเริ่มต้นจัดการปิโตรเลียมใหม่ให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานอย่างแท้จริง การสัมปทานคือการขายสิทธิทั้งหมด เราจะต้องเสียสิทธิเหนือพื้นที่สัมปทานไปตลอดอายุสัมปทาน 39 ปี อย่างไม่อาจเรียกกลับคืนมา แต่ระบบการแบ่งปันผลผลิต เรายังเป็นเจ้าของทรัพยากร ยังเป็นเจ้าของสิทธิทุกประการ จึงมีความเชื่อมั่นลึกๆ ว่า นายกฯจะหันกลับทบทวนจุดยืนของตนเองและรัฐบาล หากแล้วรัฐบาลจะสูญเสียความชอบธรรมในการปกครองประเทศไปอย่างที่ไม่อาจเรียกคืนมาได้

ก.พลังงานย้ายลุยเปิดสัมปทาน

นายสุรจิต นาคกรทพร รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ สปช.ด้านพลังงาน กล่าวว่า การเปิดสัมปทานพลังงานรอบที่ 21 ยังเดินหน้าต่อไป ซึ่งวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ จะครบ 120 วันที่ให้ผู้ที่สนใจยื่นขอสัมปทาน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดยื่นขอเข้ามา ตามปกติจะยื่นในวันสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมามีเอกชนมาขอข้อมูลมากพอสมควร หลังปิดรับข้อแล้ว กระทรวงพลังงานจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วที่สุด 4 เดือน ในการพิจารณาว่าจะให้สัมปทานแต่ละแปลงใน 29 แปลงกับรายใด ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายแปลง ไม่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งหมดครั้งเดียว 29 แปลง เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะเสนอ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้ง โดยรัฐบาลอาจจะยกเลิกการสัมปทาน หรือไม่ให้สัมปทานในรอบนี้กับเอกชนรายใดก็ได้ หากมีข้อมูลใหม่และมีเหตุผลเพียงพอไม่ควรจะให้สัมปทาน

นายสุรจิตกล่าวว่า การโต้แย้งของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย และ สปช.บางคนนั้น กระทรวงพลังงานไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมาได้ชี้แจงไปมากพอสมควรแล้ว แต่ไม่ยอมเข้าใจ ส่วนมติของ สปช.ที่ไม่เห็นด้วยนั้น กระทรวงพลังงานยังไม่ได้รับหนังสือจาก สปช. แต่การเปิดสัมปทานครั้งนี้ถือเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะดำเนินการ หากเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน

บิ๊กว่านัด 19 ม.ค. ก.เขตศก.พิเศษ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 มกราคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย โดยคณะกรรมการสิทธิประโยชน์จะเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษยก

ได้เงื่อนไขสูงๆ ไม่ไม่น้อยกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อนุมัติให้ แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนคณะกรรมการศูนย์บริการแรงงานเบ็ดเสร็จจะเสนอให้จัดทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวให้กับแรงงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงาน และคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานจะเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งไฟฟ้า น้ำประปา ให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอให้พื้นที่แม่สอดเป็นเขตปกครองพิเศษตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแม่สอด ที่จะมีกรมเสนอ ครม.อนุมัติในเร็วๆ นี้ด้วย

ต้นโมเดล 'แม่สอด-เมียวดี'

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุม ครม.วันที่ 20 มกราคมนี้ กระทรวงพาณิชย์จะรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมการค้าชายแดนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่จะมีในวันที่ 29 มกราคม โดยจะมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและพม่า โดยจะผลักดันการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดีให้เป็นโมเดลการพัฒนาการค้าชายแดน ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ฝ่าย ให้เพิ่มขึ้น

19 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (3)

3 เท่าตัว ภายใน 2 ปี จากปัจจุบันการค้ำระหว่างไทยและพม่ามีมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นางอภิรดีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังหารือกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของพม่า ที่จะร่วมกันสนับสนุนการค้าชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่แม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพมาก โดยทางพม่าขอให้ไทยช่วยเหลือเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เพราะพม่าเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ของดับเบิลยูทีโอ และไทยยินดีให้ความช่วยเหลือ

นางอภิรดีกล่าวว่า สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนในภาพรวมกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเป็น 1.5 ล้านล้านบาท ในปี 2558 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และยุทธศาสตร์การเร่งรัดแก้ไขปัญหาคอขวดและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในอนุภูมิภาค

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

ด้านสัมปทาน

เคาะเป้ารายได้ปี'59ที่ 2.33 ล้านล.

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมหน่วยงานจัดเก็บรายได้รัฐบาลที่มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้สรุปตัวเลขการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณรายจ่าย 2559 ไว้ที่ 2.33 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2558 ที่มีเป้าหมายรายได้ที่ 2.325 ล้านล้านบาท และตั้งเป้าหมายปีงบประมาณรายจ่ายในปีงบ 2559 ไว้ที่ 2.72 ล้านล้านบาท คาดดุลประมาณ 3 แสนล้านบาท

นายรังสรรค์กล่าวว่า รายได้ของรัฐบาลจะมาจาก 3 กรมจัดเก็บหลัก คือ กรมสรรพากร 1.92 ล้านล้านบาท กรมสรรพสามิต 4.96 แสนล้านบาท และกรมศุลกากร 1.2 แสนล้านบาท

ราคาน้ำมันลดเก็บแวกต์ต่ำเป้า

นายประสงค์ พุทธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่ 1.92 ล้านล้านบาท อยู่บนสมมุติฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่จะขยายตัว 5-6% และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการแก้ปัญหาภาษีอาทิ การจัดเก็บภาษีคนบุคคล ซึ่งปีนี้จะคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ถึง 8 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีภาษีตัวใหม่ เช่น ภาษีโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งกรมเตรียมเสนอเร็ว ๆ นี้

นายประสงค์กล่าวว่า ส่วนผลการจัดเก็บรายได้ของกรมใน 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ต่ำกว่าประมาณการ 9.9 พันล้านบาท เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวกต์) จากการนำเข้าน้ำมันที่ปรับลดลงเดือนละ 3-4 พันล้านบาท และภาษีที่จัดเก็บจากปิโตรเลียมที่ลดลงหลายพันล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคมีสัญญาณที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และยังมีรายได้จากอากรแสตมป์ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาณการจ้างงานสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น

สรรพสามิตเล็งรัดภาษีตัวใหม่

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตไว้เกือบ 5 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2558 ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ถือเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นมาก หรือประมาณ 19% ซึ่งกรมจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เต็มที่ โดยกรมศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าตัวใหม่ 5 รายการ อาทิ สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าทำลายสุขภาพและสิ่งแวกต์ล่อม เป็นต้น

นายสมชายกล่าวว่า สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรมใน 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ได้ประมาณ 1.02 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 3.8 พันล้านบาท หรือ 3.62% โดยสินค้ารถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 6 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีภาษีจากเบียร์และสุราที่ต่ำกว่าเป้าหมายรายการละกว่า 2 พันล้านบาท ส่วนภาษีน้ำมันเกินเป้าหมายกว่า 2 พันล้านบาท จากการปรับขึ้นภาษีน้ำมันดีเซล

นายสมชาย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ช่วง 3 เดือนแรกของปีงบ 2558

กรมจัดเก็บรายได้ 2.7 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 5% จากที่ตั้งไว้ 2.85 หมื่นล้านบาท เป็นผลมาจากการนำเข้าขงรถตัวลง แต่คาดว่าช่วงไตรมาส 2 ของปีงบ 2558 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมั่นใจว่าปีนี้จะจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

ก.เกษตรไม่ขัดนำเข้าน้ำมันปาล์ม

นายชวลิต ชูจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันที่ 19 มกราคม คณะกรรมการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (กนป.) จะหารือเพื่อพิจารณาให้นำเข้าน้ำมันปาล์มประมาณ 5 หมื่นตัน ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์มีมติให้นำเข้ามาชดเชยปริมาณปาล์มน้ำมันในประเทศที่ลดลงมาก ก่อนจะมีปัญหาให้นำเข้าน้ำมันปาล์มขาดตลาด โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการ กนป. สืบราชข้อมูลผลผลิตน้ำมันปาล์มช่วงที่ผ่านมา พบว่าน้ำมันปาล์มขาดแคลนจริง รวมทั้งประเมินผลกระทบกับราคาปาล์มในประเทศจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 5 หมื่นตัน

"กระทรวงเกษตรไม่มีปัญหากับการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพราะเข้าใจสถานการณ์ขณะนี้ อีกทั้งเป็นการนำเข้าน้ำมันปาล์มในระยะสั้น เชื่อว่าในการประชุมจะหาจุดร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรได้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อลิตร" นายชวลิตกล่าว

ส.ปาล์มชี้ไม่นำเข้าน้ำมันปาล์มขาดตลาด

นางวิวรรณ บุญประทีปรัตน์ เลขานุการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย และกรรมการ กนป. กล่าวว่า ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันดิบตัวสูงอยู่ที่ราคา 5-6 บาท/กก. เพราะปริมาณผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันไม่เพียงพอต่อการบริโภค ต้องไปดึงสต็อกที่มีอยู่ประมาณ 2 แสนตัน จนสต็อกลดลงเหลือ 1.13 แสนตัน ถือว่าต่ำกว่าระดับเดือนกุมภาพันธ์จะวิกฤตคือ 1.7 แสนตัน

"ปกติเราจะสต็อกน้ำมันปาล์มสำรองไว้ล่วงหน้า 1 เดือน โดยปริมาณสต็อกในระดับปลอดภัยคือ 2.5 แสนตัน แต่จากปลายฤดูเมื่อเดือนพฤศจิกายน มีผลผลิตออกมาเพียง 5 แสนตัน จากที่ประเมินไว้ 9 แสนตัน ทำให้ต้องใช้เข้าน้ำมันปาล์มในสต็อกมาใช้เพื่อการบริโภค และเดือนธันวาคมมีผลผลิตออกมาเพียง 4 แสนตัน จึงต้องใช้เข้าน้ำมันปาล์มจากสต็อกมากขึ้น หากยังใช้จากในสต็อกอีก อาจ

19 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (4)

ทำให้น้ำมันปาล์มขาดตลาดเหมือนปี 2554" นางวิวรรณหงษ์กล่าว

เผย'บิกป้อม'ไฟเขียวนำเข้า

นางวิวรรณหงษ์กล่าวว่า การนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ถือว่าถูกต้องแล้ว ขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกมามีน้อยมาก แม้กระทั่งลดการผลิตไบโอดีเซล (บี 7) มาเป็นไบโอดีเซล (บี 3) ในช่วงน้ำมันขาดแล้วได้ปาล์มน้ำมันมาเพิ่มสำหรับการบริโภคอีก 3 หมื่นตันต่อเดือนก็ยังไม่เพียงพอ ได้อธิบายความจำเป็นการนำเข้ากับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมแล้ว ซึ่ง พล.อ.ประวิตรไม่ขัดข้อง ให้นำเข้าที่ประชุม กบป.เพื่อเตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบทันที

นางวิวรรณหงษ์กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอของสมาคมปาล์มน้ำมันเข้าถึงการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันปี 2558 เพื่อเพิ่มอุปทานน้ำมันปาล์ม ดังนี้ 1.ปรับลดส่วนการใช้ในการทำไบโอดีเซล จาก 7 หมื่นมี 3 เป็นเวลา 3 เดือนคือ กุมภาพันธ์-เมษายน 2558 จะมีปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภคเดือนละ 4 หมื่นตัน 2.ให้องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) นำเข้าน้ำมันปาล์ม 5 หมื่นตัน ในเดือนพฤษภาคม และให้รัฐบาลบริหารจัดการราคาผลผลิตปาล์มของเกษตรกรให้ราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท/กก.

สมาพันธ์ปาล์มจับทวนนำเข้า

นายสุคนธ์ เสิมพิพัฒน์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ เพียงมีข่าวว่าจะนำเข้าราคาปาล์มก็ลดลงแล้วต้นละ 400 บาท ปกติปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศมีอยู่ 220,000-250,000 ตัน จนถึงเดือนมกราคม 2557 เหลือ 100,000 ตัน เนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันปาล์ม 270,000 ตัน เกิดอุบัติเหตุที่ จ.นราธิวาส แสดงว่าที่ผ่านมา มีการลักลอบนำเข้าอยู่ตลอด จึงอยากให้กรมการค้าภายในที่เสนอเรื่องนี้ไปตรวจสอบสต็อกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับโรงงานรีไฟรน้ำมันปาล์ม รวมทั้งน้ำมันปาล์มที่อยู่ในเรือลอยลำกลางทะเลมาก่อน

"ขอให้ กบป.ทบทวนตัวเลขให้ชัดเจน ก่อน จากตรวจสอบในตลาดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี น้ำมันปาล์มบริโภคอยู่ที่ลิตรละ 47-48 บาท ใส่น้ำมัน 45 บาท สถานการณ์น้ำมันปาล์มยังมีขายไม่ถึงกับขาดแคลนจน

ต้องนำเข้า" นายสุคนธ์กล่าว และว่า สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทยที่มีสมาชิก 26 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประชุมที่โรงแรมลีการ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 มกราคม เพื่อหาข้อสรุปเสนอต่อรัฐบาล ทบทวนการนำเข้าโดยด่วน

นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พูดุคย นอกรอบกับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 มกราคม จะร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมีสมาชิกจากสวนปาล์มทั่วภาคใต้ พร้อมยื่นข้อเรียกร้องไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ทบทวนการนำเข้าน้ำมันปาล์ม ตอนนี้อยู่ปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจตัวเดียวที่จะหล่อเลี้ยงชาวใต้ได้ รัฐบาลต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ

อึ้งรบ.ระงับถนนเอเชียสาย 41

ชาวสวนปาล์มรายหนึ่งกล่าวว่า น้ำมันปาล์มเดือนจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาขายใน จ.นครศรีธรรมราช จำนวนมาก น้ำมันปาล์มขายราคา 31-32 บาท/กก. ขายปลีกไม่เกิน 34 บาท/กก. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมาตรวจสอบว่าน้ำมันเหล่านี้เข้ามาในจังหวัดทางใด ซึ่งไม่ใช่เข้าน้ำมันที่ผลิตในประเทศไทย

"หากรัฐบาลมีความจริงจังกับชาวสวนปาล์มจริงๆ ให้เก็บภาษีรถบรรทุกน้ำมันปาล์มจากประเทศมาเลเซียที่วิ่งผ่านนครศรีธรรมราช บนถนนเอเชีย สาย 41 ทุกวัน เพื่อไปยังประเทศที่สามอย่างสะดวก หากวันใดที่ชาวสวนปาล์มเดือดร้อน ให้รัฐบาลระงับเรื่องเส้นทางขนน้ำมันปาล์มผ่านนครศรีธรรมราชให้ตี" แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวตระเวนตรวจสอบตามร้านค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านขายข้าวสาร ย่านตลาดสดหัวอูฐและในตลาดพืชผล ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ พบว่ามีน้ำมันปาล์มถูกจากประเทศมาเลเซียออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทราบแต่เพียงว่าเส้นทางขนส่งน้ำมันมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางวรรณิ (นามสมมุติ) แม่ค้าขายไก่ทอดย่านหน้าตลาดหัวอูฐ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ใช้น้ำมันปาล์มจากมาเลเซียทอดไก่ เนื่องจากราคาถูก หาซื้อในตลาดหัวอูฐ กก.ละ 31 บาท คุณภาพก็เหมือนน้ำมันปาล์มที่ผลิตในไทย

ธกส.จ่ายชดเชยยางครบ 23ม.ค.

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามที่ ครม.ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ เป้าหมายเกษตรกร 850,000 ราย ซึ่งเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งการดำเนินงานมีขั้นตอนค่อนข้างละเอียด ทำให้การจ่ายเงินค่อนข้างล่าช้า คณะทำงานจึงปรับปรุงขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนบางจุด แต่ยังคงเน้นความรัดกุม ทำให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรเร็วขึ้นรวมแล้วกว่า 500,000 ราย เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

นายลักษณะกล่าวว่า ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 ธ.ก.ส.ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 518,372 ครัวเรือน พื้นที่ 5.03 ล้านไร่ และ ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 508,317 ครัวเรือน จำนวนพื้นที่ 4.94 ล้านไร่ เป็นเงิน 4,944.45 ล้านบาท คิดเป็น 98% ของรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัด 124 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส.เร่งแก้ไขโดยให้เกษตรกรเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลเกษตรกรไม่ถูกต้อง จะเรียกเงินคืนจากเกษตรกรทันที

"สำหรับจำนวนเกษตรกรที่ยังคงเหลืออีกประมาณ 300,000 ราย คาดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาให้ ธ.ก.ส.ภายในสัปดาห์นี้ และ ธ.ก.ส.จะโอนเงินตามหลักเกณฑ์ทันที คาดว่าชาวสวนยางจะได้รับเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 23 มกราคมนี้" นายลักษณะกล่าว

'อำนวย'ดันตั้งตลาดเครือข่ายยาง

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ราคาตลาดกลางยางแผ่นรมควันชั้นที่ 3 ขยับขึ้นเป็น กก.ละ 62 บาทแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ แต่ราคายางประเภทอื่น เช่น ยางแผ่นดิบ น้ำยางข้นสด ยางก้อนถ้วย ยังไม่ถึง กก.ละ 60 บาท โดยเฉพาะน้ำยางข้นสดที่ขายได้เพียง กก.ละ 40 กว่าบาท รัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างราคาขาย ด้วยการเชื่อมโยงราคาตลาดท้องถิ่นให้ใกล้เคียงราคาขายในตลาดกลาง ผ่านการจัดตั้งตลาดเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) 108 แห่ง ใน 69 จังหวัด



19 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (5)

ที่ปลูกยาง

“ตลาดกลางซื้อขายยางทั้ง 10 แห่ง จะ
ประมูลราคาอย่างหลายๆ ประเภท โดยมี
พ่อค้ามากมาย มีสต็อกเก็บยางและมีราคา
ที่เป็นสากล แต่ตลาดท้องถิ่นไม่มีสิ่งเหล่านี้
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ไกลจากตลาดกลาง ไม่
สามารถขนยางมาขายที่ตลาดกลางได้ เมื่อ
นำไปขายที่ตลาดท้องถิ่นจึงถูกพ่อค้าคนกลาง
กดราคา จึงต้องตั้งตลาดเครือข่าย เช่น เมื่อ
ตลาดกลางมีการประมูลซื้อขายยางประเภท
หนึ่งในราคาหนึ่ง ก็จะแจ้งตลาดเครือข่ายว่ามี
พ่อค้าคนกลางต้องการซื้อยางในราคานี้ ตลาด
เครือข่ายก็จะส่งข้อมูลให้ตลาดท้องถิ่นเพื่อให้
เกษตรกรทราบ จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่มารับ
สินค้าจากตลาดท้องถิ่นเพื่อนำมาขายที่ตลาด
กลางอีกครั้ง” นายอำนวยการกล่าว



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

17 มกราคม 2558 หน้า 10

ข่าวรอบอาณาจักร

- ชาวสวนยางเลี้ยงโคเป็นรายได้เสริม
พิทลุง-นายสุธรรม ชุนาค ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ตะโหมด กล่าวว่า หลังจากที่ราคายางพาราตกต่ำเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่อ.ตะโหมดได้หันมาเลี้ยงโคเนื้อ โคพื้นบ้าน เป็นอาชีพเสริมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถสร้างเสริมรายได้มากกว่าอาชีพเสริมอื่น สำหรับพันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรชาว อ.ตะโหมด นิยมเลี้ยงกันในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์บราห์มัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์ การเลี้ยงโคเนื้อจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะโหมด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านตลาดนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากมีพ่อค้าทั้งในและต่างจังหวัดมารับซื้อถึงบ้าน.

17 มกราคม 2558 หน้า 6



เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์
ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558.....○ นายจุมพล
สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ได้เป็นประธาน
เปิดการออกเคลื่อนที่ (บริการเบ็ดเสร็จ) ใน
การให้บริการจดทะเบียนเรือและออกใบ
อนุญาตทำการประมง โดยมี นายธีรวุฒิ สิริ
วรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ
นายสมภพ ปัญญาไวทย์ ผอ.สำนักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า บูรณาการการดำเนิน
การดังกล่าวร่วมกัน.....○ นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
การประชุม โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5
ธันวาคม 2557 “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวง
ประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 กทม. ที่ผ่านมา.....

○ นายอนันต์ มัจฉริยะพันธุ์ สหกรณ์จังหวัด
เลย ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย
จำกัด พร้อมแนะนำที่ประชุมใน 3 ประเด็น
คือ 1.นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ข้าวและยางพารา ขอให้เกษตรกรมีความ
เชื่อมั่นในความตั้งใจของรัฐบาลและภาค
ราชการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรผ่านทางระบบสหกรณ์ 2.ทุน
ดำเนินงานของสหกรณ์จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาสหกรณ์ ดังนั้นเจ้าของสหกรณ์ก็
คือบรรดาสมาชิกทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญ
ต่อการเพิ่มหุ้นในสหกรณ์ และ 3.
รัฐบาลชุดนี้ได้้นำการสหกรณ์มาแก้ไขปัญหา
ของชาติหลายเรื่อง ฉะนั้นสมาชิกซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการสหกรณ์จะต้องร่วมสร้างความ
เชื่อมั่นด้วยกัน.....○

“คิด ทางไทย”



17 มกราคม 2558 หน้า 7

ส่งออก SMEs พ.ย. กระเตื้อง

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs เดือน พฤศจิกายน พบว่า ภาพรวมยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวผลจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ยางพารา ข้าว ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐชะลอตัว ซึ่งในเดือน พ.ย. มีการเบิกจ่ายจำนวน 205.8 พันล้านบาท แต่ยังมีปัจจัยบวกอยู่ที่ขณะที่สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น

โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 2.44 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 นอกจากนี้ระดับราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อลดลงเมื่อพิจารณาจากการค้าระหว่างประเทศของ SMEs พบว่า การส่งออกในเดือน พ.ย.2557 มีมูลค่า 156,977 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8.85 และหดตัวลงจากเดือน ต.ค. คิดเป็นร้อยละ 3.32 ขณะที่ช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 1,764,916 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.52 ตลาดหลักที่ SMEs ไทยส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือน พ.ย. ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน มูลค่า 41,202.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.2 ของมูลค่าการส่งออกรวมของ SMEs รองลงมาคือ จีน มูลค่า 21,021.66 ล้านบาท ญี่ปุ่น มูลค่า 15,110.29 ล้านบาท กลุ่มสหภาพยุโรป มูลค่า 15,076.13 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา มูลค่า 12,772.67 ล้านบาท ทั้งนี้ พบว่าการส่งออกไปทุกตลาดหลักขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.5-6.4 โดยมี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มตลาดอาเซียน ที่การส่งออกขยายตัวในระดับสูงตามลำดับ

18 มกราคม 2558 หน้า 9

ปัตตานีมอบเงิน ชดเชยสวนยาง

ปัตตานี - นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบเงิน ตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางพาราตามนโยบายของ รัฐบาล ที่หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานี โดยนายสนอง จันท์รักษัรรท.นายอำเภอ เมืองปัตตานี เผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2557 เห็นชอบการ ดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปิดกรีด แล้ว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ โดยให้จ่ายเงินชดเชยรายได้ครัวเรือนละ ไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท

นายสนองกล่าวว่า ในส่วน อ.เมือง ปัตตานี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ รวม 257 ครัวเรือน 522 แปลง 701 ไร่ ผ่านการรับรองสิทธิแล้ว 232 ครัวเรือน 432 แปลง 653.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งได้ ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกร ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 653,250 บาท และได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

18 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 12 (1)

ชฟ.เดินหน้าปิโตรเลียมที่21

‘กลุ่มชาหุ้น’ต้าน-หนุนสปช.

อธิบดี ชฟ.ลุยเปิดสัมปทานรอบที่ 21
เข้าใจพวกออกโรงต้านมีเป็นระยะ กลุ่ม
ชาหุ้นปฏิรูปพลังงานสงขลาหนุนมติ สปช.

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ปิโตรเลียม

ชฟ.ย้ำเดินหน้าสัมปทานรอบที่21

เมื่อวันที่ 17 มกราคม กรณีที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เปิดการพิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานเสียงข้างมากเป็นผู้เสนอ และมติโหวตของ สปช.ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกมาระบุกระทรวงพลังงานต้องเดินหน้าต่อและให้ทุกกลุ่มที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านการเปิดสัมปทานควรหยุดการกระทำมิให้ขยายความขัดแย้งออกไป ขณะที่ชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้มีมติประกาศจุดยืนร่วมคัดค้านการให้สัมปทานเช่นกัน พร้อมเสนอให้ใช้ระบบการแบ่งปันผลผลิตแทนการให้สัมปทาน นั้น

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชฟ.) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวคัดค้านสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่รู้ลึกถึงกาลที่ผ่านมากว่าแต่ต่อต้านเกิดขึ้นตลอด กระทรวงพลังงานติดตามมอนิเตอร์อยู่แล้ว ยังยืนยันในหลักการเดิมคือการเดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ตามที่รัฐบาลออกประกาศเชิญชวนนักลงทุนไปแล้ว

รายงานข่าวจากนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเผยว่า อยากให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพราะกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมา หากไร้ข้อสรุปและยืดเยื้อออกไปจะทำให้พลังงานประเทศได้รับผลกระทบ และยังกระทบต่อการลงทุนประเทศ กระทั่งความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

“ขอให้อจบโดยเร็วไม่ว่าจะใช้ระบบอะไร

เป็นสัมปทานหรือแบ่งปันผลผลิตนักลงทุนยอมรับได้ ขอแค่ให้อจบเร็วและไม่สร้างผลกระทบต่อพลังงานประเทศก็พอ” รายงานข่าวระบุ

กลุ่มชาหุ้นหนุนเต็มตัวมติสปช.

ที่ห้องประชุม ตึกอภิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในนามชาหุ้นปฏิรูปพลังงานจังหวัดสงขลาเข้าพบนายประเสริฐ ชิตพงศ์ และ นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ สปช. เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนมติ สปช.ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ขอให้เดินหน้าปฏิรูปพลังงานเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นแบ่งปันผลผลิต หากให้สัมปทานรอบนี้ไปซึ่งมีอายุสัมปทาน 39 ปี จะทำให้การปฏิรูปที่กำลังดำเนินการไม่เป็นผล ต้องรอนจนหมดสัญญาสัมปทาน ไม้ก็เรื่องง่ายหากจะเปลี่ยนสัญญา อีกทั้งรัฐบาลต้องจ่ายเงินค่าพิสูจน์ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ในการเร่งรีบให้สัมปทานในระยะนี้ แต่ขอให้รอการปฏิรูปพลังงานที่ประเทศไทยกำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนในปัจจุบันดีกว่า

นายเอกชัย อิศระพี ผู้ประสานงานเครือข่ายชาหุ้นปฏิรูปพลังงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 19 มกราคมนี้ เครือข่ายชาหุ้นฯ จะเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายอัครพงศ์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้หันมาใช้ระบบการแบ่งปันผลผลิต เพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานไม่เสียกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทั้งหมดให้บริษัทที่ได้รับสัมปทาน

“แกนนำยืนยันว่าแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวในการคัดค้านสัมปทานรอบที่ 21 แต่หากไม่ดำเนินการจะ

เป็นปัญหาเกิดขึ้นต่อไป การให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัมปทานที่ผ่านมา เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งบนพื้นดินและในทะเลที่ยังไม่มีกระบวนการแก้ไข จึงอยากให้มีการเปลี่ยนระบบ” นายเอกชัยกล่าว

อดีตรมว.คลังโพสต์อาจผิดม.157

นายธีระชัย ภูวนาถนารานบาล อดีตรมว.คลัง โพสต์เฟซบุ๊กว่า มีข่าวทำนองว่ากระทรวงพลังงานแจ้งนายกรัฐมนตรีกว่าสามารถเดินหน้ารอบที่ 21 ในรูปสัมปทานไปก่อน แล้วค่อยแก้ไขการคลังปิโตรเลียมภายหลัง คำอธิบายของกระทรวงพลังงานถ้าเป็นจริงอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 เพราะการแก้ไขการคลังปิโตรเลียมเพื่อจะแก้ปัญหาที่มีรายใหม่ แสดงความสนใจเข้ามาน้อยกว่าที่ควรนั้น จะต้องแก้ไขก่อนหน้าที่จะเปิดให้ยื่นความสนใจ จึงจะมีผลให้ผู้ยื่นรายใหม่ฯ เพิ่มที่ การจะแก้ไขภายหลังการเปิดให้ยื่นความสนใจไม่ได้ทำให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะพึงได้ น่าจะเข้าข่ายละเลยไม่แก้ไขทำให้ประเทศเสียประโยชน์ ตนก็จะส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าผู้ดำเนินการมีการช้อนเร้นใดหรือไม่ เหตุใดจึงต้องรีบร้อนดำเนินการ ทั้งที่รับทราบจุดอ่อนการคลังปิโตรเลียมแล้ว และสปช.มีมติไม่เห็นด้วยแล้ว

นายธีระชัยโพสต์อีกว่า “ขณะนี้จะมีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ว่ามีจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ จากอดีตรัฐมนตรีคลังแสดงความเห็นว่าการคลังปิโตรเลียมควรเปลี่ยนแปลงก่อน เพราะไม่ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด ชาวบ้านน่าจะมีส่วนให้ผู้ประกอบการบางรายอาจจะส่งเลขที่ยื่นความสนใจ เพื่อจะศึกษาศึกษาและแนวทางแก้ไขเสียก่อน”

อำนาจให้คนป.พิจารณาอันดับ

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวงพาณิชย์เสนอขอให้นำน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียจำนวน 5 หมื่นตัน เพื่อชดเชยสต็อกน้ำมันปาล์มที่เหลือเพียง 7 หมื่นตัน จากปริมาณที่มีอยู่ 110,000 ตัน โดยจะนำเข้าช่วงปลายเดือนมกราคมและไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ว่าเป็นข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องนำ



18 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 12 (2)

เรื่องให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 19 มกราคม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯเป็นหนึ่งใน กนป.ก็ต้องพิจารณาว่าปัญหาพื้นฐานคืออะไร การนำเข้าหรือแม้แต่ส่งออกน้ำมันปาล์มก็กระทบต่อเกษตรกร ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องพิจารณาด้วยคือสถานการณ์น้ำมันปาล์มช่วงไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม)

“ต้องพิจารณาสต็อกวันนี้มีอยู่เท่าไร สถานการณ์การขายใช้อัตราการขายเท่าไร จะบริหาร ณ เวลาใด ใช้ในเวลาที่กำหนดเพียงพอหรือไม่เพียงพอ ถ้าเพียงพอแต่จะสำรองไว้ในสถานการณ์ปกติเพื่อความปลอดภัยก็ไม่มีความจำเป็นต่อนำเข้าหากน้ำมันขาดเดือนไหนลักษณะการขาดเป็นอย่างไร จึงควรจะนำเข้าจะต้องมีการพิจารณาให้ชัดเจน” นายอำวยกกล่าว และว่า ผู้นำเสนอหรือเจ้าของเรื่องต้องแสดงหลักฐานว่าน้ำมันขาดแคลนจริงหรือไม่ ตัวแทนคนปลูกปาล์มเป็นหนึ่งใน กนป.ก็เสนอความคิดเห็นได้ ส่วนประชาชนที่ไม่ได้อยู่ใน กนป.ก็ส่งเอกสารให้พิจารณาได้เช่นเดียวกัน

อคส.ยื่นนำเข้าน้ำมันปาล์มจำเป็น

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า สาเหตุที่คณะกรรมการปาล์มน้ำมันที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวบรวมพาณิชย์เป็นประธาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัตินำเข้าน้ำมันปาล์ม เนื่องจากการสำรวจสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งจากโรงสกัดและโรงกลั่น พบสต็อกถึงตัวและแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สต็อกจะลดเหลือ 6 หมื่นตัน ทำให้ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ ปกติความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 1.1 แสนตัน และใช้ผลิตไบโอดีเซล ปี7 อยู่ที่ 7-8 หมื่นตัน หากไม่นำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ จะเกิดภาวะขาดแคลน การนำเข้าต้องผ่าน ครม.ในวันที่ 20 มกราคมนี้ก่อน เพราะใช้งบประมาณสูงประมาณ 1.5 พันล้านบาท การที่กระทรวงพาณิชย์เสนอนำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อใช้บริโภคเท่านั้น และนำเข้าส่วนที่ประเมินว่าจะขาดแคลน ถือเป็นมาตรการป้องกันปัญหาขาดแคลน ประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนในอดีต

นางจินตนา กล่าวว่า การนำเข้าจะทำให้ควบคู่กับการดูแลประชาชน บริษัทโรงกลั่นที่ซื้อน้ำมันจาก อคส.จะต้องรับซื้อผลปาล์ม

สดจากเกษตรกรในสัดส่วนเท่ากัน และรับซื้อในอัตราไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อกิโลกรัม กิโลเดียวกับตลาด สูงกว่าต้นทุนซึ่งอยู่ที่ 3.5 บาทต่อกิโลกรัม

นำเข้าจะติดเทศกาลตรุษจีน

“การจะนำเข้าให้ว่าจะทำได้เลยภายใน 1-2 วัน ตามกระบวนการใช้เวลาถึง 20 วัน เท่ากับน้ำมันปริมาณส่วนนี้จะเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์จะขาดเข้าน้ำมันปาล์มในประเทศที่ลดลง ถ้าล่าช้าจะติดปัญหาช่วงตรุษจีนไม่มีเรือขนส่งและการขนส่งต่อที่ยาวอยู่ที่ 1 หมื่นตันเท่านั้น การนำเข้าพิจารณาอย่างรอบคอบ กระทรวงพาณิชย์จะทำการระมัดระวังตามนโยบายรัฐมนตรีทำช่วงสั้นและพอเพียง ส่วนกระแสคัดค้านอยากให้ผู้เรื่องสต็อกว่าไม่เพียงพอ หากใครมีสต็อกให้ขายเลย ขณะนี้สต็อกไม่ต่ำกว่า 1.35 แสนตัน และให้ปลอดภัย (เซฟตี้สต็อก) ต้องอยู่ที่ 2.2-2.3 แสนตัน โดยวันที่ 19 มกราคมนี้จะมีกรหาหรือพิจารณากำหนดครอนำเข้าและเงื่อนไขในที่ประชุม กนป. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก่อนนำเสนอเข้า ครม.วันถัดไป” นางจินตนา กล่าว

สุราษฎร์ฯ เข้ใจนำเข้าน้ำมันปาล์ม

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและประธานสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศลดน้อยถึงขั้นวิกฤตจริงจะมีปัจจัยมาจาก 2 ประการ จากผลผลิตในประเทศปี 2557 ที่ออกมาน้อย ลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและมีการกวัดข้นลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด หลังมีการจับกุมรายใหญ่ถูกยึดได้ที่ จ.สงขลา จากเดิมลักลอบเป็นปกติประจำ

นายสิทธิพรกล่าวว่า การขออนำเข้าน้ำมันปาล์ม 50,000 ตัน เป็นการนำเข้าแบบมีเงื่อนไขว่าราคาของผลผลิตปาล์มของเกษตรกรในประเทศต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท แบบนี้ถือว่ารับได้ เนื่องจากสต็อกเหลือ 70,000 ตัน นำเข้า 50,000 ตัน เป็นการนำเข้าแบบล๊อตเดียวไม่กระทบผลผลิตเกษตรกรที่จะออกในเดือนมีนาคม

“ถ้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบไม่เอาเป็นเงื่อนไข สภาพที่ปกติและเกษตรกรยังขายได้ โดยเฉพาะปีนี้ผลผลิตจะน้อยกว่าปี 2557 ฉะนั้น ราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 5-6 บาท

ถือว่าราคาดี” นายสิทธิพรกล่าว

เปิดยุทธศาสตร์ควมหนองหงส์ 2

นายสมพร ศรีเพชร นายกษมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงเหตุผลที่กระทรวงพาณิชย์จะขออนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปประมาณ 5 หมื่นตัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ว่า รูปแบบก็เหมือนปีที่ผ่านมา เป็นกระบวนการลอกทุกรัฐบาลแบบซ้ำๆ ในฐานะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ทั้งตั้งแล้วให้ชะลอการกระทำทั้งหมด เหตุผลไม่เข้าทำ เพราะผลผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคใต้เริ่มออกแล้ว และน่าจะพอดีหรืออาจคลาดเคลื่อนเพียงเดือนเดียว ไม่ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศต้องขาดแคลนอย่างหนักถึงขั้นอยู่ไม่ได้ “ชาวบ้านจริงๆ เข้ใจแล้ว หากนำเข้าน้ำมันจะขึ้นขวดละ 1-2 บาท คงไม่กระทบอะไรมากนัก ทุกคนรับได้ แต่พวกที่จะขาดทุนอาจเป็นนายทุนที่กักเก็บน้ำมันปาล์มแล้วนำออกมาจำหน่ายไม่ได้ วันนีรัฐบาลไม่ได้รู้อะไรเลยก็จะอนุญาตให้นำเข้า จึงเรียกร้องให้ยุติการนำเข้ราคาน้ำมันปาล์มเวลานี้ได้อยู่แล้ว กิโลกรัมละ 6-6.10 บาท วันนี้นักได้ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว หากราคาตกต่ำอีก ยังกักตุนแล้ว ข้าวก็ตายผลไม้ก็ตาย ไม่เหลืออะไรจริงๆ” นายสมพรกล่าว และว่า หากรัฐบาลไม่ฟังอีก ได้เตรียมเปิดยุทธศาสตร์ควมหนองหงส์ ภาค 2 ครั้งนี้จะนำกลยุทธ์ครั้งแรกมาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยในวันที่ 19 มกราคม เวลา 10.00 น. จะประชุมสมาชิกชาวสวนปาล์ม พร้อมแถลงข่าวจุดยืนและข้อเรียกร้องของสมาคมต่อสื่อมวลชน ที่โรงแรมลิเกอรี่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช

‘บึงกาฬ’เตรียมมถกเงินช่วยยาง

นายนิพนธ์ คนขยัน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ เปิดเผยว่า ราคายางพาราใน จ.บึงกาฬ ขณะนี้ ยากก่อนด้วยหรือขี้ยางอยู่ที่กิโลกรัมละ 18-20 บาท หรือที่พูดกันว่า 5 โลร้อย ส่วนยางแผ่นดิบเกรด 3 กิโลกรัมละ 54-55 บาท และยางแผ่นรมควันอยู่ที่กิโลกรัมละ 59 บาท ทางจังหวัดมีความร่วมมือกับทางเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน

(อ่านต่อหน้า 12)

18 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 12 (3)

ต่อจากหน้า 6

ปีโตรเลียม

ในฐานะเมืองพี่น้องที่จะได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างพาราเวทกัน รวมทั้งกำลังจะเชิญนายจาง หยาน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัท รัมเบอร์วีลเลอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทแปรรูปยางพารารายใหญ่จากประเทศจีนมาพูดคุยภายในงานวันยางพาราที่ จ.มิงกาศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งแผนรวมกลุ่มเกษตรกรยางพาราในจังหวัด จัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราแห่งเพื่อลดผลกระทบต่อราคายางที่เป็นอยู่ โดยทางจังหวัดได้ขออนุญาตไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท

"การปลูกยางพาราเพื่อขายเพียงอย่างเดียว มักถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา เราจึงจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าของยางพาราด้วยการแปรรูป รัฐบาลควรส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ เช่น กาวนำยางพาราเป็นส่วนผสมในการสร้างถนน แม้จะมีราคาสูงกว่าถนนลาดยางมะตอย แต่ผลวิจัยก็แสดงให้เห็นถึงอายุการใช้งานที่สูงกว่า รวมทั้งการนำยางพารามาใช้ในภาคการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ ถุงมือยาง หุ่นยางที่ใช้ในการเรียนการสอนแพทย์ ปัจจุบันมีราคาสูงและเราต้องนำเข้าเพียงอย่างเดียว การแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรถือเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ รัฐบาลควรให้เงินสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งโรงงานในการแปรรูปยางพารา หากรัฐบาลทำแบบนี้ปริมาณยางพาราที่มีอยู่ในตลาดจะลดลง ราคาจะสูงขึ้นได้" นายนิพนธ์กล่าว

สมาพันธ์สวนยางขอพบ'อำนาจ'

นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมชาวสวนยาง จ.กระบี่ เปิดเผยว่า การซื้อขายแผ่นยางพาราชั้น 3 ในพื้นที่ภาคใต้สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาลดลงก็โลกร่วงละ 5-6 บาท หรือจาก 47 บาท เหลือ 42-41 บาท สาเหตุมาจาก 4-5 เรื่อง ทั้งปริมาณยางเริ่มออกมากขึ้นหลังฝนหยุดตก น้ำท่วมลดลง และราคาซื้อยางสดวันที่ตลาดเอซีบี (TOCOM) และตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHFE) ชนเซจจากภาวะราคาน้ำมันลดลง รวม

ทั้งตลาดโลกยังไม่ฟื้นจากปัญหาไปกับรัสเซียและปัญหาล่าช้า กลไกของรัฐที่เข้าซื้อขึ้นราคาคาดตามโครงการผูกพันที่เกษตรกรยังไม่เห็นผล "การซื้อยางตามโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหายางพารา ขณะนี้ไปซื้อเพียงในตลาดกลางยางพาราที่มีเพียง 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคนที่ไปขายได้ต้องมีกำลังในการขนส่งจำนวนมาก และรอคิว 2-3 วัน มีเพียงแต่กลุ่มพ่อค้าส่วนเกษตรกรรายย่อยเข้าไม่ถึง จึงกระตุ้นตลาดอย่างแท้จริงและไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดหวัง ผมได้ทำหนังสือในนามสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยถึงนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ช่วยเปิดตลาดเพิ่มเติมให้ชาวสวนยางรายย่อยสามารถขายยางได้เองโดยตรง โดยใช้ตลาดสกายที่มีอยู่ 108 แห่ง ตลาดชุมนุมสหกรณ์ทั่วประเทศและตลาด อ.ส.ย.โดยด่วน ในวันที่ 22 มกราคมนี้ จะขอเข้าพบนายอำนาจเพื่อเสนอแผนช่วยเหลือชาวสวนยางทั้งระยะสั้นและระยะยาว"

นายบุญส่งกล่าวต่อว่า ขณะนี้สวนยางในภาคอีสานปิดกรีตแล้วเพราะสภาพแห้งแล้งเหลือเพียงภาคตะวันออกและภาคใต้ คาดว่าเหลือยางประมาณ 3 แสนตันต่อเดือน หากรัฐบาลปรับวิธีการรับซื้อเพียง 150,000 แสนตัน เชื่อว่าราคาจะปรับขึ้นถึงราคาซื้อก็โลกร่วงละ 60 บาท รัฐยังไม่ขาดทุน เพราะอย่างไรพ่อค้าจะต้องไล่ซื้อเก็บตามคำสั่งซื้อ แต่หากยังล่าช้าและแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เชื่อว่าราคาจะตกลงอีก

ยอด'ซีอีโอ'เมืองคอนลดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานขายบริษัทรถยนต์ค่ายดังแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ผลกระทบจากราคารับซื้อยางพาราที่ตกต่ำลงต่อเนื่องได้ส่งผลต่อยอดซีอีโอใหม่ในเวลาสั้นลดลง 10% ประกอบกับกลุ่มข้าราชการได้ชะลอการซื้อรถยนต์ ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายจึงวางไปที่ชนชั้นกลางและกลุ่มข้าราชการพันธุใหม่ที่มีกำลังซื้อ รถยนต์ที่จะนำออกมาจำหน่ายต้องเป็นรุ่นที่ประหยัด บรรทุกมาก ใช้ประโยชน์ได้สารพัด โดยเฉพาะรถยนต์กระบะ ใช้ในพื้นที่นอกเมือง ส่วนในเมืองจะนิยมรถยนต์คันเล็ก หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ดังนั้นยอดจึงเสมอตัว หากว่าราคายางพาราดีขึ้น มันใจ

ยอดจำหน่ายจะสูงขึ้น ส่วนราคาน้ำมันไม่มีผลกระทบต่อการซื้อขายรถยนต์แต่อย่างใด

นายอุดม มาระกัน พนักงานบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่แยกเบญจมาศ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่ายอดการยึดรถคืนจากผู้เช่าซื้อที่ไม่สามารถ

ผ่อนชำระงวดได้ตามกำหนด ปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงยอดการฟ้องร้องผู้เช่าซื้อที่สูงขึ้นเช่นกัน ส่วนความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อรถมือสองลดน้อยลง เนื่องจากสภาพคล่องน้อย ราคายางตกต่ำ และคิดว่าราคายางพาราและราคาน้ำมันน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อการซื้อขายรถมากกว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกลง ต่อให้ น้ำมันถูกลงแต่ราคายางพาราตกต่ำ ชาวบ้านก็ไม่กล้าซื้อและผ่อนรถยนต์อย่างแน่นอน

เผยคนเลือกใช้เครื่องบินขึ้นเหนือ

นายสถิตพงษ์ เงามาม ผู้จัดการเขตการขายส่วนการขยายภาคเหนือ ฝ่ายบริหารสถานีบริการตัวแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ราคาน้ำมันลดลงไม่กระทบยอดขายก๊าซเอ็นจีวีและแอลพีจี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้การเดินทางโดยรวมทั่วรัฐ และรถส่วนบุคคลลดลง ประชาชนหันไปขึ้นเครื่องบินแทน โดยเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เนื่องจากค่าโดยสารถูกลง ใกล้เคียงกับการเดินทางด้วยรถยนต์ และนักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นเครื่องบินมาถึงเชียงใหม่ก็จะใช้บริการรถตู้ที่เชียงใหม่ ซึ่งมีรถจอดรับจนถึงต้นกุ่มกามพันอันนี้ ทำให้ยอดจำหน่ายน้ำมันและก๊าซลดลงตามสถานการณ์ดังกล่าว

"การเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือ ตั้งแต่ นครสวรรค์จนถึงเชียงใหม่ช่วงนี้ขึ้นอยู่กับอากาศหนาวและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19-22 มกราคมนี้ อาจมีปริมาณเพิ่มขึ้น 5-10% หลังจากนั้นเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนการสั่งน้ำมันและก๊าซเส้นทางสายเหนือของสถานีบริการยังคงเป็นไปตามปกติ ปีนี้ยังไม่มีการขยายสถานีบริการน้ำมันและก๊าซ ปตท.เพิ่ม จนกว่าจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ" นายสถิตพงษ์กล่าว

18 - 21 มกราคม 2558 หน้า 5 (1)

ซีไอโอ IRCo พันธมิตรอย่างขาขึ้น เสนอ 5 แนวทางใหม่ดันราคา

สัมภาษณ์

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำในปี 2544 และที่ระดับ 22.53 บาท/กิโลกรัม (ยางแผ่นดิบชั้น 3) รัฐบาล 3 ประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้เห็นพ้องกันให้มีการจัดตั้งสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) โดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 ประเทศได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาหลีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 โดยมาตรการที่ ITRC ได้ตกลงจะใช้เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น 2 มาตรการคือ การบริหารจัดการอุปทานยางพารา และการลดการส่งออกยางพาราชั่วคราว

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของทั้ง 3 ประเทศมีความแข็งแกร่งและสมบูรณ์ รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศได้ตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด หรือ IRCo ขึ้นในปี 2547 โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียที่ 40 : 30 : 20 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ IRCo ดำเนินมาตรการด้านการตลาดที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับราคายางให้อยู่ในระดับสูงอย่างมีเสถียรภาพ และทำให้เกษตรกรกรขายยางพารามีกำไรคู่กับการลงทุน

หนึ่งกำลังสำคัญแกยางตก

“เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์” ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร IRCo คนปัจจุบันเผยในการให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2547-2557 การ



• เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

ดำเนินมาตรการการบริหารจัดการอุปทานยาง และมาตรการลดการส่งออกยางพาราชั่วคราวของ ITRC และ IRCo สามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้จากมาตรการบริหารจัดการอุปทานยางพาราของทั้ง 3 ประเทศระหว่างปี 2545-2557 สามารถลดพื้นที่ปลูกยางลงได้ 4% ในปี 2545 เมื่อเทียบกับปี 2544 เร่งการโค่นยางเก่าเพื่อปลูกทดแทนจำนวน 1.05 ล้านไร่ในปี 2552 และ 6.25 แสนไร่ในปี 2555/2556 รวมถึงการบริหารจัดการการขยายพื้นที่ปลูกยางของทั้ง 3 ประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้ยางพาราของโลก

ส่วนมาตรการลดการส่งออกยางพาราชั่วคราวระหว่างปี 2545-2557 ที่สมาชิก ITRC ได้ร่วมมือกัน ในปี 2545 สามารถลดการส่งออกยางพาราลงได้

10% เมื่อเทียบกับปี 2544 ลดการส่งออกได้ 7 แสนตันในปี 2552 และลดการส่งออกยางได้อีก 3 แสนตันในช่วงเดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 ซึ่งในภาพรวมทำให้ราคายางมีทิศทางที่สูงขึ้น

ชี้เหตุราคาร่วงปี 57

สำหรับกรณียางพาราคงต่ำในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีสาเหตุสำคัญหลายประการ ได้แก่ ราคายางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ไคคอมและเซียงไฮ้) ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากนักเก็งกำไรในตลาดทั้ง 2 มีการขายสัญญามากกว่าซื้อ จากนักลงทุนเก็งกำไรเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป นอกจากนี้เป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางรายสำคัญจะลดตัวต่อ



18 - 21 มกราคม 2558 หน้า 5 (2)

เนื่อง เช่น จีน สหภาพยุโรป ส่วนญี่ปุ่นก็เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น มีผลให้สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยางพาราปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

“ราคายางพาราที่มีการส่งมอบในตลาดซื้อขายส่งมอบจริงทุกวันนี้ใช้ราคาซื้อขายในตลาดล่วงหน้า (โตคอมและเซียะไฮ้) อ้างอิงเป็นส่วนใหญ่ เมื่อภาวะซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง มีผลทำให้ราคายางในตลาดซื้อขายส่งมอบจริงได้ลดลงอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน”

โซว์ผลงานเพียง

กรณีที่ราคายางยังคงตกต่ำต่อเนื่องในขณะนี้ ทาง ITRC และ IRCO ได้ดำเนินการในหลายมาตรการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้ประสานงานกับสมาคมยาง 5 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา) ที่จะไม่เสนอขายยางพาราต่ำกว่า 1.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม, 14 ตุลาคม ได้ขอความร่วมมือให้ประเทศผู้ปลูกยางที่เป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ปลูกยางพารา (ANRPC) ร่วมมือกันไม่เสนอขายยางพาราราคาต่ำกว่า 1.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม

“ชาวความร่วมมือดังกล่าว IRCO ได้นำลงในเว็บไซต์ ซึ่งได้ถูกนำไปอ้างอิงในตลาดยางทั่วโลก และส่งผลให้นักลงทุนเกิดความตระหนักในความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ปลูกยาง จนส่งผลให้ตลาดเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ทำให้ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้นในช่วงดังกล่าว”

ต่อมานายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องยางของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งดำเนินการในหลายมาตรการ ที่สำคัญ อาทิ ให้ประเทศสมาชิก ITRC หยุดการขายพื้นที่ปลูก

ยางใหม่ และเร่งการปรับเปลี่ยนปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนยางพารา, ให้เร่งดำเนินการเชิญประเทศผู้ปลูกยางพาราอื่นๆ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือพันธมิตรด้านกลยุทธ์ของ ITRC เพื่อให้การดำเนินงานมาตรการบริหารจัดการอุปทานยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ให้ IRCO คอยติดตามสถานการณ์ส่งออกโดยให้ 3 ประเทศส่งข้อมูลการส่งออกให้ IRCO ได้นำไปวิเคราะห์และประเมินเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะให้ 3 ประเทศทำการส่งออกยางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก, ให้มีการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน, สนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาคให้เสร็จเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 18 เดือน และส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี

ปันองยางปี 58 ขยับ

“แนวโน้มราคายางในปี 2558 จากเศรษฐกิจโดยรวม และของประเทศสหรัฐ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดียมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในปีนี้นั้นย่อมหมายความว่า ความต้องการใช้ยางพาราโดยเฉพาะเพื่อใช้ผลิตยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นด้วย”

นอกจากนี้จากที่มีการพยากรณ์ว่าดัชนีหุ้นเซียะไฮ้ของจีนยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในปี นี้ ทำให้คาดว่าราคายางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะกระตือรือร้นด้วย ขณะเดียวกันผลผลิตยางพาราในปี 2558 ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากนักจากราคาปี 2557 ที่ตกต่ำมาก ทำให้ชาวสวนลดกรีดยาง โค่นสวนยางเก่าทิ้งเพื่อนำพื้นที่ไปปลูกพืชอื่นที่ได้ราคาดีกว่าเช่น ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูกใหม่ในปี 2557 คาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นเลย ส่วนผลติดของของผู้ใช้ยางอันดับ 1 ของโลกคือจีนก็ลดลงจากระดับ 3.6 แสนตันเมื่อต้นปี 2557 มาอยู่ที่ระดับ 1.2 แสนตันเท่านั้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จากผลผลิตยางพาราของโลกลดลง รวมถึงผลผลิตยางของไทยจะลดลงในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพราะเป็นช่วงต้นยางผลัดใบ

5 แนวทางปรับราคายางขึ้น

“เยี่ยม” ยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวสวนยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปของเงินสดและรูปสินเชื่อนอกระบบต่างๆ แล้ว ยังมีสิ่งที่รัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มเติมได้แก่

1. ต้องจดทะเบียนพื้นที่ผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศ และจัดพื้นที่ไม่เหมาะสม ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ออกไป 2. ตั้งกองทุนประกันราคาขั้นต่ำ เพื่อประกันรายได้ขั้นต่ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในระยะยาว

3. จัดตั้งตลาดซื้อขายส่งมอบจริงของประเทศไทยให้ผู้ซื้อโดยตรงจากตลาดนี้ ซึ่งจะทำให้ราคายางพาราที่ซื้อขายผ่านตลาดซื้อขายส่งมอบจริงของประเทศไทย เป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์อุปทานยางพาราที่แท้จริงมิใช่เป็นราคาที่เกิดจากการเก็งกำไรเงินในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับตลาดยางพาราของภูมิภาคที่ทั้ง 3 ประเทศกำลังจะจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือนข้างหน้า

4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น และ 5. ร่วมมือกับประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคภายใต้ ITRC และ IRCO พร้อมทั้งยังต้องร่วมมือกับประเทศผู้ปลูกยางพาราอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) อย่างจริงจังในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

“หากทำได้ตามนี้เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและในอนาคตราคายางจะมีเสถียรภาพในทิศทางที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน”

19 - 21 มกราคม 2558 หน้า 1, 4 (1)

5กระทรวงอุมยง1แสนตัน ราคา'ถนน-ไบค์เลน-สะพาน'

รัฐบาลประยุทธ์รวมพลังช่วยชาวสวนยาง ดันไว้ในประเทศ 1 แสนตัน 5 กระทรวงคลอตพิมพ์เขียวนำร่องคมนาคม-เกษตรฯ-ท่องเที่ยว-วิทย์ปลูกถนน-สะพาน-คอกปศุสัตว์-ทำล่อรถยนต์ ผุดเลนจักรยาน 55 จังหวัด 101 โครงการ นิตถกสรุปปริมาณการใช้ 19 ม.ค.นี้

5 กระทรวง

คาดปริมาณใช้ 1 แสนตัน

นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณใช้ภายในประเทศโดยหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ เบื้องต้นคาดว่า มีปริมาณใช้ภายใน 1 แสนตัน ส่วนใหญ่มาจากกระทรวงศึกษาธิการทำสนามฟุตบอลในโรงเรียน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้ทำลู่วิ่ง กระทรวงเกษตรฯ ใช้ในหลายกรม จากนั้นต้องประเมินราคาตลาดราคาจัดซื้อจัดจ้าง และดูงบประมาณให้แน่ชัดว่าต้องของงบประมาณกลางเท่าไร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนกระทรวงเกษตรฯมี 4 หน่วยงานจะใช้งานยางพารา คือกรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร ได้แก่

1) ยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ (โคนม) โดยร่วมกับสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการ 600 แห่ง ระบายยางได้ 828 ตัน จากการจัดซื้อยางปูพื้น 18,400 แผ่น ใช้เนื้อยาง 45 กก./แผ่น งบฯ 105 ล้านบาท 2) ยางล่อรถยนต์ของ 4 หน่วยงาน เปลี่ยนยางล่อ 30% ของทั้งหมด เป็นการเปลี่ยนตามปกติที่ต้องเปลี่ยนจากสภาพใช้งานทุกปี กว่า 15,000 เส้น ใช้ยางพารา 131 ตัน โดยปริมาณใช้ยางธรรมชาติในล่อรถยนต์คิดเป็น

10-20% ของน้ำหนักล้อ รถบรรทุกคิดเป็น 30% ของน้ำหนักล้อ 3) ยางเคลือบป้อน้ำและคูน้ำ เป็นงานวิจัยป้อน้ำ 4 จุด คูน้ำยาว 430 เมตร ใช้ยาง 35 ตัน

นายอนันต์กล่าวอีกว่า หลังจากนำเสนอแผนต่อนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา รมว.เกษตรฯ แล้ว ได้รับนโยบายให้ปรับปรุงปริมาณใช้ยาง โดยให้กรมชลประทานใช้ยางทำพื้นคลองส่งน้ำและทำถนนสันเขื่อน และให้หาหรือผู้ประกอบการเอกชนว่าจะเพิ่มปริมาณยางธรรมชาติในล่อรถมากขึ้นได้หรือไม่ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1-2 สัปดาห์นี้

กรมทางฯคลอตสเบ็ก

นางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าการนำยางพาราใช้เป็นวัสดุตีผสมราคาถนนมีงานวิจัยแล้วว่า หากเป็นถนน 2 เลน ยาว 1 กิโลเมตร หน้ากว้าง 11 เมตร จะใช้ยางพารา 3.3 ตัน หน้ากว้าง 9 เมตร จะใช้ยางพารา 2.7 ตัน ดังนั้นหากมีถนน 2 เลน หน้ากว้าง 9 เมตร 10,000 กิโลเมตร จะใช้ยางทั้งสิ้น 27,000 ตัน

สำหรับปัญหาความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยในประเด็นการเปลี่ยนโลสนั้น กรมทางหลวงได้ออกสเปกถนนแอสฟัลติกที่ราคาด้วยยางมะตอยผสมยางพาราตั้งแต่ปี 2556 พบว่าค่าการสิ้นเปลืองน้อยกว่าถนนแบบเดิม ขณะที่ปี 2557 ทางสำนักงบประมาณก็ออกราคากลางเฉพาะผิวทางมาตรฐาน 5 เซนติเมตร ราคา ตร.ม.ละ 380 บาท เทียบกับแบบเดิม ตร.ม.ละ 320 บาท

เลนจักรยานท่องเที่ยว 55 จว.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มีแนวคิดให้นำยางพาราเป็นส่วนผสมทำเลนจักรยาน (ไบค์เลน) ทั่วประเทศ เบื้องต้นได้จัดทำแบบเส้นทางจักรยานส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ พร้อมดำเนินการได้

101 โครงการ ใน 55 จังหวัด

โดยมีกรอบแนวคิด 3 รูปแบบคือ แบบ A พื้นที่เขตเมืองหรือชุมชน ส่งเสริมใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน, แบบ B แหล่งท่องเที่ยว อุทยาน ชายทะเล ส่งเสริมใช้จักรยานออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ, แบบ C พื้นที่โล่งถนนทางหลวงจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งเสริมใช้จักรยานเพื่อการฝึกซ้อม แข่งขัน ทำกิจกรรม และเดินทางไกลเป็นหมู่คณะ

แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมพลศึกษา กล่าวว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณปี 2557 ที่ค้างอยู่ 1,278 ล้านบาท โดยวันที่ 19 มกราคมนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยว คมนาคม มหาดไทย เกษตรฯ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดประชุมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาข้อสรุปสัดส่วนการนำยางพาราเป็นส่วนผสมยางราคาถนน

"บักจิ้น" สั่งคมนาคมขยายใช้งาน

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงได้รับการประสานจากกระทรวงเกษตรฯ ขอให้นำยางมาเป็นส่วนผสมก่อสร้างถนนและโครงการอื่น ๆ ซึ่งตนได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) บรรจู่ไว้ในโครงการก่อสร้างแล้วและขยายผลไปยังโครงการอื่น ๆ ด้วย เช่น เส้นทางจักรยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคมนาคม

ซีซีสร้างถนนไม่คุ้ม-ต้นทุนแพง

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่า กรมนำยางพารามาผสมในการฉาบผิวและปูผิวถนนตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2557 และกำหนดเป็นสเปกไว้ในโครงการก่อสร้างถนนด้วย ชื่อว่า "ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา" จากเดิมมีถนนแอสฟัลต์คอนกรีต และถนนที่ก่อสร้างด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผสมโพลิเมอร์ โมดิฟายด์ ที่ใช้ส่วนผสมพิเศษ

นายมนตรี เตชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การนำยางพารามาผสมก่อสร้างถนนเป็นการซื้อขายผสมเสร็จจากโรงงานมาปูและฉาบ

19 - 21 มกราคม 2558 หน้า 1, 4 (2)



ถนนยางพารา - รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้ยางพารามาต่อยอดใช้ในประเทศ หลายกระทรวง ขานรับ ล่าสุด กรมคมนาคมเตรียมเปิดใช้เส้นทางนำร่องถนนจักรยาน (Bike Lane) สายทุ่งเสียว-สันป่าตอง-หางดง เป็นเส้นทางต้นแบบนำยางพารามาผสมในอนาคต

ผิวถนน ซึ่งมีอยู่ 2-3 โรงงาน อาทิ บมจ. ทีบีโก้ แอสฟัลต์, บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ โดยนำมาผสมกับยางมะตอยและหิน สูตรผสมคือถนน 1 เส้นปกติใช้หิน 95% ยางมะตอย 5% เพราะฉะนั้น ยางพาราที่จะเติม 5% จะเติมในสัดส่วนของยางมะตอย ปัจจุบันยังไม่มีการใช้งานมาก แม้จะออกสเปกมารองรับแล้ว สถิติในปีงบประมาณ 2557 กรมโยธาธิการสร้างถนน 42 สายทางทั่วประเทศ แต่เลือกดำเนินการบางพื้นที่ ไม่ได้ไปตลอดเส้นทาง เนื่องจากถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราแม้จะคงทน ยืดอายุให้ใช้งานปกติ 2 ปี จาก 8 ปี เป็น 10 ปี ค่าบำรุงรักษาลดลง และช่วยให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น แต่มีข้อคือเรื่องต้นทุนก่อสร้างที่สูง ค่ายางเพิ่มขึ้น 15% ค่างานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพิ่มขึ้น 20% นอกจากนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาเก็บรักษา และต้องระวังเรื่องอุณหภูมิการใช้งาน

เหมาะปูสนามกีฬา-ทางลาดชัน

นายมนตรีกล่าวว่า พื้นที่เหมาะจะใช้ยางผสมก่อสร้างเป็นจุดขึ้นเขา ทางลาดชันซึ่งต้องการความยืดเกาะร่องล้อรถ สนามกีฬา สนามฟุตบอล ทางเท้า จะคุ้มค่ากว่านำมาใช้ปูถนนทั้งเส้นทาง เนื่องจากต้นทุนสูง "การนำยางพารามาใช้ก่อสร้างถนนเป็นเรื่องจิตวิทย์มากกว่า ไม่ตอบใจทันที

อุปสงค์ตลาด เพราะสัดส่วนที่นำมาใช้นั้นน้อยมาก เช่น ถนน 1 กม. กว้าง 12 เมตร ใช้ยางพาราแค่ 12 ตัน กรมเคยจะเพิ่มสัดส่วนให้มากกว่า 5% แต่ทำไม่ได้เพราะค่าผลวิเคราะห์ไม่ได้"

นายคุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวในทำนองเดียวกันว่า เมื่อเป็นนโยบายกรมพร้อมสนับสนุนการใช้ยางพาราก่อสร้างถนน ปัจจุบันได้จัดทำมาตรฐาน (สเปก) ใช้ยางพารามาผสมในกาสรูปและฉาบถนน มีพาราเลอริซิลและพาราแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นมาตรฐานเดียวกับกรมทางหลวง แต่การใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่และที่ปรึกษาที่ออกแบบก่อสร้างด้วย

สำหรับปี 2558 กรมมีโครงการซ่อมบำรุงที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม จำนวน 91 โครงการ ระยะทาง 260 กม. คิดเป็นวงเงิน 666 ล้านบาท และปริมาณยางที่ใช้ 321 ตัน แยกเป็นภาคเหนือ 29 โครงการ ระยะทาง 96 กม. วงเงิน 225 ล้านบาท ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 โครงการ ระยะทาง 63 กม. 133 ล้านบาท ภาคกลาง 21 โครงการ ระยะทาง 50 กม. 133 ล้านบาท และภาคใต้ 24 โครงการ 50 กม. 174 ล้านบาท และปี 2559 กำลังจะพิจารณานำมาใช้มากขึ้น รวมถึงเส้นทางจักรยานที่จะสร้างทั่วประเทศด้วย



19 - 21 มกราคม 2558 หน้า 2

วิจัยพัฒนาแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ



แม้จะออกสารพัดมาตรการยกระดับราคายางพาราที่ตกต่ำให้สูงขึ้น แต่ปัจจัยลบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นรอบด้าน ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน วิกฤตการเงินในสหรัฐ และยุโรป รวมทั้งอุปทานทำให้ความต้องการใช้ยางในตลาดโลกลดลงมาก ยากจะกระตุ้นให้ราคาขยับสูงขึ้น

เพื่อเพิ่มปริมาณในการใช้ยางพาราภายในประเทศ และลดแรงกดดันจากที่ชาวสวนยางเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหา เร็ว ๆ นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดนโยบายให้หน่วยงานรัฐเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น

ภายใต้มาตรการดังกล่าว หลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คมนาคม มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ จะผนึกกำลังทำงานในลักษณะบูรณาการ เปิดมิติใหม่ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ จัดทำโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า สระน้ำ เส้นทางจักรยาน ฯลฯ โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง จากปัจจุบันต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมเป็นหลัก

แม้ในสภาพความเป็นจริง การวิจัยพัฒนาเพื่อนำผลผลิตยางพาราเป็นวัสดุในการก่อสร้างจะยังมีจำกัด อีกทั้งในเชิงวิชาการและทางเทคนิคยังไม่มีการศึกษาวิจัยในวงกว้าง เพราะแม้จะมีข้อมูลยืนยันว่าน่ายางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน ทางเท้า ฯลฯ จะช่วยยืดอายุ

การใช้งานให้ยาวนานขึ้น แต่เมื่อเทียบกับการก่อสร้างโดยใช้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบปกติ ต้นทุนก่อสร้างจากการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมก็สูงชันด้วย

นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำผลผลิตยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ แม้เป็นมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่น่าจะช่วยจุดประกายให้หน่วยงานภาครัฐเดินหน้านวัตกรรมวิจัยนวัตกรรมใหม่แปรรูปผลผลิตยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อนส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางนำไปต่อยอดสร้างรายได้ แทนการขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางดิบ น้ำยางข้น ฯลฯ ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของชาวสวนยาง และตอบใจประเทศในระยะยาวได้มากกว่า

แม้เป็นเรื่องน่าเสียดายที่รัฐบาลหลายยุคสมัยที่ผ่านมาไม่เคยให้ความสำคัญในการพัฒนายางพาราอย่างจริงจัง แล่สร้างปัญหาขึ้นนโยบายประชานิยมหนุนชาวบ้านปลูกยางเพิ่มทั่วประเทศ จนน่าห่วงว่าผลผลิตที่มีออกมามากขึ้น อาจทำให้ต้องเผชิญวิกฤตราคายางตกต่ำในอนาคต แต่เมื่อ คสช. กับรัฐบาลซึ่งเข้าบริหารประเทศในสถานการณ์พิเศษเห็นถึงปัญหา ก็นำถือโอกาสนี้สั่งคานยา ยกระดับการพัฒนายางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างจริงจัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางไทย ยกกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ชาวสวนยางให้มั่นคงยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้



19 มกราคม 2558 หน้า 1, 12

ยางสดร่วงต่อ ใกล้ 3 กิโล 100! หนีปลุกผลไม้

ไทยโพสต์ • ราคายางพาราตกต่ำไม่ฟื้น น้ำ
ยางสดร่วงเหลือ 36 บาท/กก. ใกล้แตะจุด
เดิม 3 กิโลไม่ถึง 100 บาท “เกษตรกร”

อ่านต่อหน้า 12

ยางสดร่วงต่อ

หันโคนต้นทิ้ง เปลี่ยนไปปลูกผลไม้ “ปธ.เครือข่ายสวนยางฯ 16 จว.ใต้” รอนอย่าเพิ่งทิ้งอาชีพ ฟุ้งคัวร์รัฐบาลรับปากช่วยเหลือ เชื้อราคาขยับ 100 บาท/กก.แน่ “สุนทร” ปลุกคนกรีดยางชุมนุมกดดัน สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางฯ วาระ 2

สถานการณ์ราคาของพาราในประเทศไทยยังคงตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ราคาจำหน่ายกล้วยก็ตกลงเช่นกัน ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ต้องเริ่มปรับตัว ด้วยการโค่นต้นยางพาราทิ้ง และหันมาปลูกผลไม้ที่มีความต้องการของตลาด

เจ้าของสวนยางพาราหมู่ 2 บ้านทุ่งเทรียง เทศบาลตำบลควนเสาชอง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ระบุว่า ในระยะ 3 วันที่ผ่านมา ยางพาราเฉพาะน้ำยางสด ราคาร่วงวันละ 2 บาท จาก 40 บาท มาเหลือที่ 38 บาท โดยในวันที่ 18 ม.ค. ราคาอยู่ที่ 36 บาท

“ราคาของตอนนี้กำลังจะถึงจุดเดิมที่อยู่ 32 บาท/กก. หรือราคา 3 กิโลกรัมไม่ถึง 100 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรเดือดร้อนกันอย่างหนัก” เจ้าของสวนยางพารา อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าว

นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายสวนยางจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า บ่อน้ำยางสดของเอกชนบริษัทรับซื้ออยู่ที่ 37 บาท/กก. แต่สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์รับซื้อน้ำยางสดอยู่ที่ 45 บาท จนทำให้สหกรณ์ต่างๆ มีสวนยางแก่หันมาขายจนไม่สามารถรองรับ และเมื่อสหกรณ์น้ำยางสดไปขายให้กับบ่อน้ำยาง ก็จะไปรับกับภาวะขาดทุนเพราะซื้อ 45 บาท ขาย 37 บาท/กก.

ด้านนายอุไรใช้ บูเงิน เกษตรกรชาวสวนยาง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งนำกล้วยมาเปิดท้ายขายบริเวณตลาดนัดสามแยกบ้านเนียง ถนนสายยะลา-บ้านเนียง อ.เมืองฯ จ.ยะลา กล่าวว่า ราคาต้นกล้วยตกลงตามราคายางพารา เมื่อก่อนขายได้ต้นละ 15-20 บาท เดียวนี้ก็เหลือต้นละ 10 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคายางพาราที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง หลายรายโค่นต้นยางพารา และหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่สามารถสร้างรายได้ เก็บผลผลิตได้เร็ว เช่น ฝรั่งเป็นสีทอง มะละกอสวนกล้วยหอม เช่นเดียวกับชาวสวน ต.ควนเมา อ.รัษฎา ก็เปลี่ยนอาชีพมาปลูกฝรั่งเป็นสีทอง

นายสุชิน สุทธิวิเศษ นายอำเภอรัษฎา กล่าวว่า ขณะนี้ในอำเภอรัษฎามีการปลูกฝรั่งเป็นสีทองจำนวน 14,650 ต้น เนื่องจากเกษตรกรมองว่าการปลูกฝรั่ง 1 ไร่ จะมีรายได้ดีกว่าการปลูกยางพารา 3 ไร่ เพราะฝรั่งใช้ระยะเวลาการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป

อย่างไรก็ตาม นายทศพล ชวีญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ที่มีนายอำนวย ปดิเต สรมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้รับทราบจะนำวาระยุทธศาสตร์ยางพาราไทยดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะจะต้องมีการผลักดันนำเข้าสู่รัฐบาล เพื่อแก้ไขและออกประกาศการใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอย และยางพารากับปูนซีเมนต์ ในการก่อสร้างสาธารณูปโภค

นายทศพลกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ยางพาราไทย ทางองค์กรชาวสวนยางพาราได้ร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่เดือน พ.ย.2557 และมีการประชุมผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากเมื่อแก้ไขแล้วก็สามารถนำยางพาราไปใช้ได้ โดยจะทำให้ยางพาราเหลือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถจะส่งออกได้

“ยางพาราสามารถนำไปผลิตก่อสร้างถนน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล หมอนรถไฟ ชลประทาน ฟ้าย ฯลฯ แล้วยางพาราจะหายไปทันทีจากระบบ และอนาคตยางพาราอาจจะไม่พอเพียงเสียด้วยซ้ำ แล้วราคาก็ต้องขยับขึ้นกว่า 100 บาทขึ้นไป/กก. เศษยางพาราขยับขึ้นกว่า 50 บาท/กก. ซึ่งราคาระดับนี้เศรษฐกิจจะขยับดีขึ้นอย่าง

เลียงไม่ทัน ดังนั้นชาวสวนยางพาราอย่าเพิ่งโค่นยางพาราทิ้งก่อน” ประธานภาคีเครือข่ายสวนยางพาราและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้กล่าว

ขณะที่ความคืบหน้าการแก้ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยนั้น นายสุนทร รัษฎารังค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพสวนยางกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เมื่อ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา ตนและนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สายทหารหัวก้าวหน้า ได้เสนอและพยายามผลักดันค่านิยามเกษตรกรชาวสวนยางให้เพิ่มคนกรีดยางสัญชาติไทย เพื่อให้คนขายขอบจำนวนกว่า 500,000 ครอบครัวเหล่านี้ ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของยางพาราไทยที่ผ่านมาได้รับอานิสงส์จาก พ.ร.บ.นี้

“ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ผมเริ่มเห็นศัตรูที่สวมวิญญาณทุนสามานย์เข้ามาต่อต้านและคัดค้านในที่ประชุมคณะ กมธ.วิสามัญ ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังไม่ผ่านมติในที่ประชุม ส่วนการเพิ่มค่านิยามสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผ่านมติแล้ว” นายสุนทรกล่าว

ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพสวนยางกล่าวว่า ฟัน้องคนกรีดยางยังต้องสู้กันอีกหลายยก เชื่อว่าในชั้นคณะ กมธ.นำจะผ่าน เราค่อยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจประธาน กมธ.วิสามัญ แต่ตอน พ.ร.บ.เข้าที่ประชุม สนช.วาระ 2 สมาชิก สนช.จะเห็นด้วยกับคณะ กมธ.หรือไม่ไม่มีใครรู้ได้

“เป็นภารกิจหลักของสมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ที่ต้องออกมาต่อสู้กันอีกครั้ง ฟัน้องคนกรีดยางก็ต้องออกแรงเพื่อมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองที่ถูกละเมิดและถูกลิดรอนสิทธิมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี นับตั้งแต่มีการทำสวนยาง เติบโตมาพร้อมเกิด ฟัน้องคนกรีดยางพาราไทย” ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพสวนยางกล่าว



19 มกราคม 2558 หน้า 7

ธ.ก.ส.ใส่เกียร์ จ่ายเงินสวนยาง ปลายเดือนจบ

ไทยโพสต์ • ธ.ก.ส.เร่งเครื่อง
จ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง
แล้วกว่า 98% ประเมินภายใน
วันที่ 23 นี้ ทอยอินเงินได้ครบ
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้
จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน
โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางไร่ละ 1 พันบาท
ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ ณ วันที่
17 ม.ค.2558 ธนาคารได้อิน
เงินเข้าบัญชีเกษตรกรไปแล้ว
6.85 แสนครอบครัว จำนวน
พื้นที่ 6.84 ล้านไร่ คิดเป็นวงเงิน
6.84 พันล้านบาท คิดเป็น 98%
ของเกษตรกรเป้าหมาย

ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ยังติด
ปัญหาอินเงินไม่สำเร็จ เนื่องจาก
จากบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดอีก
ราว 124 ราย ซึ่งทาง ธ.ก.ส.เร่ง
แก้ไขโดยให้เกษตรกรเปิดบัญชี
เงินฝากใหม่ โดยหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าข้อมูลเกษตรกร
ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลเดิมที่
ให้ไว้ จะมีการเรียกเงินคืนโครงการ
ทันที

สำหรับเกษตรกรที่ยังคง
เหลือราว 3 แสนราย คาดว่า
กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อ
มาให้ ธ.ก.ส.ภายในสัปดาห์
นี้ และจะเร่งอินเงินตามหลัก
เกณฑ์ทันที คาดว่าเกษตรกร
ชาวสวนยางที่เหลือจะได้รับเงิน
ภายในวันที่ 23 ม.ค.นี้.



19 มกราคม 2558 หน้า B 11

หิ้งชายข้าว-ยางรัสเซีย ประวัติรเจรจาแลกอาวูธ

โพสต์ทูเดย์ > **จับตารัฐบาลไทยยกทัพ
บุกรัสเซีย เผยเสนอขายข้าว-ยางแลก
อาวูธ เจริญซื้อน้ำมันราคาถูก**

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิด
เผยว่า ในช่วงเดือน ก.พ.นี้ พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
พาณิชย์และรองหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมกับคณะที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเจรจ
ากับผู้นำรัฐบาลรัสเซียเพื่อขายข้าวและ
ยางพารา ลำไย รวมถึงกำลังพิจารณาขอ
ซื้อน้ำมันในราคาพิเศษจากรัสเซีย

ทั้งนี้ จะมีการหารือกันเพื่อขอให้รัสเซีย
เปิดตลาดส่งออกสินค้าในกลุ่มปศุสัตว์อีก
หลายรายการ หลังจากได้นำร่องส่งออก
เนื้อสุกรไปยังตลาดรัสเซีย ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถส่งออกได้ปีละ 6 หมื่นตัน จาก

ความต้องการปีละ 1 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอาจจะ
ต้องยอมซื้ออาวูธสำหรับใช้ในกิจการทหาร
กับรัสเซียเป็นการตอบแทนด้วย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ นาย
ศิริวิ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ
ประเทศไทย ได้เดินทางเข้าหารือกับผู้แทน
รัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าหารือ
กับนายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ญ อยุธยา รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องข้อจำกัดทาง
สุขอนามัยของปศุสัตว์ การนำเข้าแม่เป็ย
และความร่วมมือในการส่งออกสินค้าของ
ไทยไปยังกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพิเศษใน
กลุ่มรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส ซึ่ง
มีประชากรรวมกัน 180 ล้านคน

นอกจากนี้ นายศิริวิยังได้เข้าพบกับ
นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช รมว.อุตสาหกรรม
เพื่อเจรจากรนำเข้าเหล็กและแร่ใยหิน ■